



วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี

"ธรรมนัส" รุกตรวจสอบกรณีพิพาท "จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก." พื้นที่ อทช.เขาใหญ่

แชร์ แชร์ โพสต์

© 15 กุมภาพันธ์ 2567 20:22 น. สยามรัฐออนไลน์ เกษตร



รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาท "จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก." ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันที่ 15 ก.พ.67 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์





โดย รอ.ธรรมนัส เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาท "จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก." พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า จากกรณีพิพาท "จุดหมุดนิรนาม ส.ป.ก." ที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางป่าในเขตอุทยานฯ เพื่อทำการเกษตรประมาณ 3 ไร่ โดยพบว่า มีหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน 3 หมุด ปักอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบถามกลับไปยังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จนเกิดเป็นกรณีพิพาท

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:26 Site Value: 82,531 PRValue (x3) 247,593

หัวข้อข่าว: "ธรรมนัส" รุกตรวจสอบกรณีพิพาท "จุดหมุดนรนาม ส.ป.ก." พื้นที่ อทช.เขาใหญ่



ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้สองฝ่ายมีการเจรจาในทางที่ดี ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป



ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จุดปักหมุด บ้านเกวปลากั้ง หมู่ 10 ตำบล หมู่สี่ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูเขตพื้นที่อุทยาน และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อีกด้วย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 **คอลัมน์ -** ชาวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ



'รมว.เกษตรฯ'กำชับกรมชล เร่งช่วยเหลือชาวนาไร่ไศล จ.ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 19.44 น.

15 ก.พ.67 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมกิจกรรมงานบุญกุ่มข้าวใหญ่ ร่วมกับกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนราชสีไศลและเขื่อนห้วยนา พร้อมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายพิศิษฐ์ศักดิ์ โชตะมั่งสะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ 8) นายจรัส สอนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูลอำเภอราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนราชสีไศลและเขื่อนห้วยนา ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับและติดตามแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ที่มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรองประธาน ได้เร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้ตกลงกับสมัชชาคนจนไว้ รวมถึงการปรับแก้ที่ดินอพยพและการชดเชยการสูญเสียรายได้จากการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งหลังจากนี้ หากมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จะมีการกำหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจแก่กลุ่มสมัชชาคนจน จะเร่งผลักดันและขับเคลื่อนแผนต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:02 Site Value: 84,650 PRValue (x3) 253,950

หัวข้อข่าว: 'รวม.เกษตรฯ' กำชับกรมชล เร่งช่วยเหลือชาวราชินีไศล จ.ศรีสะเกษ



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:02 Site Value: 84,650 PRValue (x3) 253,950

หัวข้อข่าว: 'รมว.เกษตรฯ' กำชับกรมชล เร่งช่วยเหลือชาวราชินีไศล จ.ศรีสะเกษ







เกษตรกรหารือกับภาคเอกชน มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาหมู

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ หารือแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนสมาคม/ชมรมผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกรรายย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กรมชลประทาน โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากปัญหาการขาดดุลงบรายของเกษตรกรรายย่อย ทำให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบขาดทุนต่อเนื่อง จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ หามาตรการลดต้นทุนการผลิต และการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยจัดเวทีประชุมหารือระหว่างเกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ไม่ให้กระทบกับราคาค่าต้นทุนของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ยินดีให้ความช่วยเหลือ และจะหามาตรการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน กำหนดราคาสินค้าสุกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถขายสุกรได้ในราคาที่เป็นธรรม ไม่กระทบกับผู้บริโภค อีกทั้งยังลดปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

ในส่วนการแก้ปัญหาการขาดทุนการผลิต กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทน คือข้าวโพดและถั่วเหลือง ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำร่อง 500 ตำบล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ให้เกษตรกร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15630

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 15.84

Ad Value: 19,800

PRValue (x3): 59,400

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ทหารเรือ



ทหารเรือ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ทหารเรือแนวทาง
รักษาเสถียรภาพราคาสุกร ร่วมกับภาคเอกชน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ไม่ให้กระทบกับต้นทุนของเกษตรกร
รายย่อย และจะหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่นๆ ต่อไป



"ธรรมนัส" มอบ "บุญสิงห์" ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพารา ร่วมกับ ผู้ประกอบการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) จ.น่าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าการยางแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและร่วมพบปะเกษตรกร

สำหรับ โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด และพิธีส่งมอบสินค้ายางพารา จำนวน 300,000 กิโลกรัม (10 พ่วง) ให้กับบริษัทนอร์ทอีสร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบการยางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ สร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในเขตภาคเหนือ และพนักงาน กยท.เขตภาคเหนือสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรฯ ผลผลิต และการตลาดต่อไป



ไลฟ์สไตล์ กีฬาบันเทิง ดวง หอว นิชย ชีอปปิง



📅 15 ก.พ. 2567 12:01 น.

ไชยา มอบเลขาฯ ติดตามการแก้ปัญหา เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ "โคบาล ชายแดนใต้"

ร.มช. ไชยา มอบ ผู้ช่วยเลขาฯ ร.มว.กษ. ติดตามการแก้ปัญหาให้เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบโครงการโคบาลชายแดนใต้ โดยกรมปศุสัตว์พร้อมช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหามาตามข้อเรียกร้อง โดยจะให้ตัวแทนเกษตรกรร่วมประชุมในนัดถัดไปเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้รับโคไม่ตรงตามคุณลักษณะ จากโครงการโคบาลชายแดนใต้ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 9 ประจำจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี รวมถึงผู้แทนหน่วยงานส่วนจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

ภายหลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการโคบาลชายแดนใต้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาได้รับโคแม่พันธุ์ที่น้ำหนักต่ำกว่า 160 กิโลกรัม มีอาการป่วย ไม่สมบูรณ์ ซึ่งโคบางตัวล้มตาย อีกทั้งโคไม่มีเอกสารประจำตัว

ศอ.บต.ได้สรุปประเด็นความต้องการของเกษตรกร ได้แก่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยฟื้นฟูสภาพโคที่ไม่สมบูรณ์ ดูแลการเปลี่ยนโค พร้อมทั้ง เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอให้จัดทำเอกสารสิทธิ์ของที่ตั้งคอกกลางกักกันโคปลายทาง เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโค และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรเมื่อได้รับโคแม่พันธุ์

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เชิญตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไปอีกด้วย.

'เมียศรี' ตามนัด รับข้อหาตร.

ปปง.ชงกก.สอบเชิงลึก อายัดทรัพย์สินแก๊งรีด

มาตามนัด 'เมียศรี' เข้าพบตำรวจปปป.
รับทราบข้อหาสนับสนุนแก๊งคดทรัพย์แล้ว
พนักงานสอบสวนเชื่อรู้เห็นการรับเงินจาก
อธิบดีกรมการข้าวล็อตแรก □อ่านต่อหน้า 11

● **เมียศรี** □ ต่อจากหน้า 1
5 แสน เตรียมเรียกศรีสุวรรณมายื่นเอกสาร
แก้ข้อกล่าวหาด้วย ด้านเลขาธิการปปง.
จ้องเรื่องให้คณะกรรมการตุรกรรมสอบ
เชิงลึกยึดทรัพย์สิน กลุ่มนักเรียน
ไล่เช็คละเอียดถึงเมีย ญาติ และครอบครัว
ว่าพ่อง่าย ยักย้าย ถ้ายโอน หรือเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่ได้จากการรีดไถหรือไม่
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 ก.พ.
ที่บก.ปปป. น.ส.ณพัชญ์ปภา จรรยา อายุ

43 ปี ภรรยาของนายศรีสุวรรณ จรรยา
พร้อมทีมทนายความ ได้เดินทางเข้าพบ
พนักงานสอบสวนบก.ปปป. เพื่อรับทราบ
ข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐ
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับ
ตนเองโดยมิชอบ จากกรณีจับกุมนายศรี
สุวรรณ พร้อมพวกรวม 4 คนที่ร่วมกัน
ก่อเหตุข่มขู่เรียกเงินจากนายฉวีฤทธิคดี
ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เพื่อแลกกับ
การไม่ถูกรื้อเรียน



เหมือน .ส.ณพัชญ์ปภาเดินทางมาถึง
ผู้สื่อข่าวได้เข้าสอบถามถึงความกังวล
หรือสิ่งที่ยากซึ่งแจ้งว่ามีส่วนรู้เห็นกับคดี
หรือไม่ แต่น.ส.ณพัชญ์ปภาไม่ยอมตอบ
คำถามใดๆ เพียงแต่ยกมือขึ้นไหว้ ขอยัง
ไม่ให้คำตอบ พร้อมกล่าวขอโทษสื่อ
ก่อนเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนทันที

ด้านพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง
ผบ.ภ. เปิดเผยว่า น.ส.ณพัชญ์ปภา ภรรยา
นายศรีสุวรรณ มาให้ปากคำกับพนักงาน
สอบสวน ตามหมายเรียก ซึ่งก็ถือว่าให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็จะสอบปากคำ
และเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา คาดว่าจะให้
ประกันตัว แต่ตอนนี้ไม่ได้สอบถามอะไร

พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่
เชื่อว่าภรรยาของนายศรีสุวรรณ มีส่วนรู้เห็น
เกี่ยวกับการรับเงิน 5 แสนบาท และมีความ
เชื่อมโยงไปถึงเงิน 1 แสนบาท ซึ่งเป็นเงิน
ก้อนแรกที่ผู้เสียหายโอนมาให้กลุ่มผู้ต้องหา
ในช่วงก่อนวันปีใหม่อีกด้วย ส่วนเมื่อวันที่
14 ก.พ.เรียกตัวเจ้าของบัญชีม้าของกลุ่ม
ผู้ต้องหามาสอบสวน ก็ได้เก็บข้อมูลไว้
หมดแล้ว กำลังพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหา
หรือจะกันตัวไว้เป็นพยาน พร้อมยืนยันว่า
คดีกับหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และน่าจะสรุป
สำนวนได้เร็วๆ นี้ โดยวันที่ 16 ก.พ.
พนักงานสอบสวนนัดหมายให้นายศรีสุวรรณ
มายื่นเอกสารแก้ข้อกล่าวหา นั้น คงให้
ทนายความมายื่นเรื่องแทนได้ เพราะยัง
สามารถติดต่อกับทนายความของ
นายศรีสุวรรณ และกลุ่มผู้ต้องหาได้ตลอด

พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวต่อถึงเรื่องการ
ยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มผู้ต้องหานั้น พนักงาน
สอบสวนบก.ปปป.ได้ประสานงานร่วมกับ

เมียศรี

น.ส.ณพัชญ์ปภา
จรรยา ภรรยา นาย
ศรีสุวรรณ เข้าพบ
พนักงานสอบสวนรับ
ข้อหาสนับสนุนคด
ทรัพย์อธิบดีกรมการ
ข้าว โดยเจ้าหน้าที่พบ
หลักฐานเชื่อมโยงรู้
เห็นเกี่ยวกับการรับเงิน
5 แสนบาทที่บก.ปปป.
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12133

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 149.55 Ad Value: 231,802.50

PRValue (x3): 695,407.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เมียศรี'ตามนัด รับข้อหาตร.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. มาโดยตลอด ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีความคืบหน้าด้วยเช่นกัน

“ขณะนี้ข้อมูลที่มีอยู่ยังค่อนข้างหazyไปหazyงมา แต่ก็มีข้อมูลเชื่อมโยงเกี่ยวกับนักธุรกิจคนอื่นๆ ด้วย แต่จะเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหรือไม่ คงไม่สามารถบอกได้ แต่ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมตัวกันมากกว่า” รอง ผบ.ช.ภ.กล่าว

ต่อมาเวลา 19.40 น. หลังน.ส.ฉพัญปภา เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา พร้อมกับให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ต้องใช้เวลานานร่วม 7 ชั่วโมง การสอบสวนจึงเสร็จสิ้น หลังจากนั้น น.ส.ฉพัญปภาได้มอบหมายให้ทนายความทำเรื่องขอยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวน โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 4 แสนบาท พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมการหลบหนี และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยจะนัดหมายมาเข้าให้ปากคำอีกครั้งหากมีประเด็นที่ยังสงสัย จากนั้นผู้ต้องหาได้เดินทางกลับ โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ

วันเดียวกัน ที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายเทพสุ บวรโชคดิคารา เลขานุการ ปปง. พร้อมด้วยนายวิทยา นีดิธรรม ผอ.กองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และในฐานะรองโฆษก และนายปิยะ ศรีวิภา ผอ.กองคดี 2 สำนักงาน ปปง. ร่วมกันแถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน ก.พ. 2567 พร้อมกับแถลงผลการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องหาคดีโกงหุ้น STARK และตอบคำถามในประเด็นสำคัญอื่นๆ

นายเทพสุกล่าวว่า จากกรณีของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีคืบทรัพย์อริบตีกรมการข้าว ทางสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องมาจาก 2 หน่วย คือ 1.หน่วยภาคประชาชน โดยได้รับเรื่องจากนายภัทรพงศ์ สุภักษร หรือ ทนายอ้น บุรีรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ โดยได้รับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน

บก.ปปป. ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบถึงความชัดเจนในเรื่องความผิดมูลฐานก่อน จากนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ ปปง. จะเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึก และออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่จะทราบตัวละกรผู้กระทำความผิดในคดี แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน เช่น ภรรยา หรือญาติและครอบครัว เพื่อความถี่ถ้วน ถ่ายทรัพย์สิน หรือถ่ายโอนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ต่อมาเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปง. ได้รับทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ ปปง. กำลังไล่ล่ามีการกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่อย่างไร หากสังเกตดูในจุดเริ่มต้นจะพบว่าช่วงที่กระทำ คือ ช่วงที่เอาเงินไปเขว่นไว้ และถือเงินเข้าไปภายในบ้าน และรับโอนทั้งในส่วนนี้ก็ต้องไปดูเช่นกันว่าเงินก้อนดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือไม่ และมีการบูรณาการกับ บก.ปปป และประสานงานกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. สิ่งที่เราประสานไปก็เพื่อต้องมีความชัดเจนในความผิดมูลฐาน

นายเทพสุกล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมหรือเรื่องธุรกรรมทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณกับพวกนั้น ได้มอบหมายให้คณะทำงานไปร่วมประชุมกับ บก.ปปป. เรียบร้อยแล้วที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นอกจากนี้ ปปง.ยังอยู่ระหว่างประสานงานกับ 3 หน่วยงานตามที่เรียนไปข้างต้น เพราะเวลาที่เราจะทำสำนวนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม จะต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง เช่น พฤติการณ์ ห้วงเวลาการกระทำความผิดเพื่อเข้าไปต่อขอในการตรวจสอบทรัพย์สิน และที่สำคัญ ปปง.จะไม่ตรวจสอบย้อนหลัง

ในอดีต แต่จะตรวจสอบตอนกลุ่มผู้ต้องหากระทำความผิดและได้ทรัพย์สินอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ ก่อนเข้าปัดดำเนินการตรวจสอบของ ปปง.ก็มาจากแนวทางคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและคณะกรรมการธุรกรรมเพราะอำนาจของปปง. เป็นอำนาจที่เด็ดขาดรุนแรง การใช้จะไม่ใช้แบบครอบจักรวาล แต่ต้องทำผ่านการรวบรวมพยานหลักฐานการจะไปตรวจสอบย้อนหลังถึงอดีตมันไม่ถูกต้อง ต้องดูและยึดตามพฤติการณ์ ห้วงเวลาการกระทำความผิดของกลุ่มเหล่านี้

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่รัฐสภา นายฉพัญปภาของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชนนศลสุวรรณฉพัญปภา ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เดินทางเข้าชี้แจงต่อกรมศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ที่พิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผอ.สำนักงานงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือเลขาธิการ.ปป.ช. เข้าให้ข้อมูล

นายชนนศลกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มาช่วยติดตามด้านกฎหมายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ไม่อิงตามกระแสและขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากทุจริตจริงโครงการก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมยืนยันว่ายังมีใจในตัวอธิบดีกรมการข้าวว่าไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งหากทำหน้าที่ไม่ได้ ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่อธิบดี และเจ้าหน้าที่ด้วย

นายฉพัญปภาชี้แจงถึงการเตรียมการ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12133

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 149.55 Ad Value: 231,802.50

PRValue (x3): 695,407.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เมียศรี'ตามนัด รับข้อหาตร.

ชี้แจงต่อกรมฯ. ในวันนี้อาจไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ เพราะทุกอย่างอยู่ในสมองอยู่แล้ว ไม่มีเอกสารใดๆ และพร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมยืนยันว่าไม่รู้สี่ก๊กคลื่น เพราะตนไม่ได้ทำผิดและดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลง และโครงการก็เป็นไปตามงบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ผิดเงื่อนไขการใช้งบประมาณ มีนิติกรของกรมก็เข้ามาช่วยติดตาม เพราะต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งทุกอย่างจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้ของงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่งหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการ เก็บข้อมูล เพราะมีการดำเนินการของอีกฝ่าย คล้ายขบวนการ

เมื่อถามว่ามีใครมาคุกคามอยู่หรือไม่นั้น อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า ไม่มี ก่อนที่นายธนาคลจะเชื่อว่า ยกเว้นภรรยา

อธิบดีกรมการข้าวยังยืนยันด้วยว่า ไม่ได้พบกับอธิบดีกรมฝนหลวงฯ หรือพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา และนายชวริศ ชุกล่อม เกษมาโรงเรียนให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อกรมการติดตามนั้น และไม่ขอยืนยันอะไรใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง และสบายใจไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้

ต่อมา เมื่อเวลา 13.55 น. กรมฯศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาพผู้แทนราษฎร นำโดย นายฉัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. แฉลงว่า วันนี้มีการพิจารณาการติดตามการใช้งบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งอธิบดีทั้ง 2 กรมได้เข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง

ในส่วนกรมการข้าว มีการพิจารณาการใช้งบประมาณ โครงการที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าเป็นการไปซื้อปุ๋ยที่เข้าโครงการเปิดบัญชีนวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ BCG ซึ่งมีการงบบุคลากรไปยังศูนย์พันธุ์ข้าว 200 กว่าศูนย์ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 829 ล้านบาท ทางกรมฯตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเงินอุดหนุนถูกโอนไปยังบัญชีศูนย์ข้าว แต่ละศูนย์จะต้องนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรซึ่งไม่ได้ได้อยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อาจจะทำให้มีช่องโหว่ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ทางกรมฯได้ตั้งข้อสังเกตไปยังกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะมีช่องทางใดที่สามารถออกระเบียบกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนของศูนย์ข้าวชุมชนหลังจากนี้ต่อไปได้บ้าง

ส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีข้อที่น่าห่วงใยคือ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง 2 ลำมูลค่า 1,188 ล้านบาท ซึ่งมีการประกาศให้ผู้ร่วมประมูลถึง 3 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูล ทำให้ทางกรมฯได้พิจารณาปรับ TOR ใหม่เพื่อให้มีผู้เข้ายื่นซองประมูลมากขึ้น ทางอธิบดีได้ชี้แจงว่า ไม่ได้ปรับลดสเปก

ที่จำเป็น เพียงแค่ปรับเงื่อนไขบางอย่าง แต่สิ่งที่น่าห่วงใยคือผู้ชนะการประมูลได้เคยเชิญผู้บริหารกรมฝนหลวงฯ ไปดูงานที่โรงงานผลิตเครื่องบิน ที่สาธารณรัฐเช็ก และพบว่างบประมาณที่ไปศึกษาดูงานเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นผู้ออกให้โดยข้าราชการให้ไปศึกษาดูงานด้วยใช้วันลาราชการ ซึ่งอธิบดีได้ชี้แจงว่าก่อนที่จะจัดซื้อต้องไปดูให้แน่ใจว่าเครื่องบินที่จะจัดซื้อจัดสร้างมาใหม่สามารถใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ซึ่งตนมองว่าเหตุผลฟังขึ้น แต่ขณะเดียวกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทาง กรมฯ จึงได้สอบถามว่าลักษณะนี้เข้าข่าย เรื่องของขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ รวมถึงส่งข้อมูลไปให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่เนื่องจากใช้งบของเอกชนไปดูงาน

นายฉัฐพงษ์กล่าวว่า กรมการข้าว รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 14 มี.ค. ทางกรมฯ จะเรียกผลการสอบสวนเพื่อติดตามต่อส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวันที่ 21 ก.พ. ทางหน่วยงานจะต้องเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนภายใน ทางกรมฯ จะได้ติดตามผลสอบต่อเช่นกัน

ส่วนกรณีคืบทรัพย์อธิบดีทั้งสองกรมนี้ตนคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้พื้นที่เสื่อมวลชนชี้แจงต่อสาธารณะแล้ว และเชื่อว่าหากกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์คืบทรัพย์อธิบดีทั้งสองกรมต้องกังวลใจ

'เมียพี่ศรี'พบตร.-'บักเต่า'ชี้เอี่ยวคดี ลุยสอบเส้นทางเงินครอบครัว-ญาติ

ปบง.ลุยคดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าว เล็งยึดทรัพย์'ศรีสุวรรณ'พร้อมพวก สาวลี้กครอบครัว-เครือญาติ ทั้งฟ้องถ่ายทรัพย์สินและเส้นทางการเงิน 'รองเต่า'แย้มตบทรัพย์โยงนักร้องคนอื่น 'ภรรยาศรีสุวรรณ'เข้าไปปากคำ

(อ่านต่อหน้า 14)



ณพัชญ์ปภา จรรยา

'เมียพี่ศรี'

อธิบดีข้าวแจงมท.ติดตามงบ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายณัฐกิตติ์ ขงทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนดล สุวรรณณฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการพิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือเลขาธิการ ป.ป.ช. เขาให้ข้อมูล

นายธนดลกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีมาช่วยติดตามด้านกฎหมายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ไม่อิงตามกระแส และขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว ข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากมีการทุจริตจริงโครงการก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมยืนยันว่า ยืนยันในตัวอธิบดีกรมการข้าวว่าไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำหน้าที่ได้ไม่ดี ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่อธิบดีและเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่ปล่อยให้

เป็นไปตามกระแส

ยันไม่ได้ทำอะไรผิด-ไม่บิดโครงการ

นายณัฐกิตติ์ชี้แจงถึงการเตรียมการชี้แจงต่อ กมธ.ว่า ไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ ทุกอย่างอยู่ในสมองอยู่แล้ว ไม่มีเอกสารใดๆ และพร้อมเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ยืนยันว่าไม่รู้สีกกตสันเพราะไม่ได้ทำผิด และดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลง และโครงการก็เป็นไปตามงบประมาณและวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ผิดเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ มีนิติกรของกรมเข้ามาช่วยติดตาม เพราะกรมต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมาก ทุกอย่างจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้ขออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ซึ่งหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการเก็บข้อมูล เพราะมีการดำเนินการของอีกฝ่ายคล้ายขบวนการ

อธิบดีกรมการข้าวยังยืนยันว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ถูกร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา และนายศวริศ ชุกล่อม เคยมาร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่ นายสุพิศปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อกรมการข้าวเท่านั้น และไม่ขอยืนยันอะไรใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง และสบายใจไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้

เลขาปบง.เผยขั้นตอนขงยึดทรัพย์

เมื่อเวลา 10.45 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายเทพสุ บวรโชติธิดาธา เลขานุการ ปบง. พร้อมด้วยนายวิชา นิตธรรม ผอ.กองกฎหมายและในฐานะโฆษกสำนักงาน ปบง. นายสุพิศกิตติ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและในฐานะรองโฆษก และนายปิยะ ศรีวิเศษ ผอ.กองคดี 2 สำนักงาน ปบง. ร่วมกันแถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกับแถลงผลการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องหาคดีโกงหุ้น STARK และตอบคำถามในประเด็นสำคัญอื่น ๆ

นายเทพสุกล่าวว่า กรณีกลุ่มผู้ต้องหาในคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว ทางสำนักงาน ปบง.ได้รับเรื่องมาจาก 2 หน่วยคือ 1.หน่วยภาคประชาชน ได้รับเรื่องจากนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอื่น บุรีรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ ได้รับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงาน ปบง.มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบถึงความชัดเจนในเรื่องความผิดมูลฐานก่อน ถ้ามีความชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ ปบง.จะเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึกและออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้อง แม้เจ้าหน้าที่จะทราบตัวละครผู้กระทำความผิดในคดี แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นๆ เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน เช่น ภรรยาหรือญาติและครอบครัว เพื่อดูว่ามีการฟ่องถ่ายทรัพย์สินหรือถ่ายโอนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ต่อมาเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปบง.ได้รับทราบว่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ บก.ปปป. กำลังไล่

ว่ามีการกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากสังเกตดูในจุดเริ่มต้นจะพบว่าช่วงที่กระทำคือ ช่วงที่เอาเงินไปแขวนไว้ และถือเงินเข้าไปภายในบ้าน และรีบโยนทิ้ง ในส่วนนี้ก็ต้องไปดูเช่นกันว่าเงินก้อนดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือไม่ และมีการบูรณาการกับ บก.ปปป. และประสานงานกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. สิ่งที่เราประสานไปก็เพื่อต้องมีความชัดเจนในความผิดมูลฐาน

ตรวจสอบพฤติการณ์ช่วงทำผิด

นายเทพลูกกล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมหารือเรื่องรายการทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณ จรรยา กับพวกในวันนั้น ได้มอบหมายให้คณะทำงานไปร่วมประชุมกับ บก.ปปป. เรียบร้อยแล้ว คาดว่าการประชุมจะเกิดขึ้นในเวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นอกจากนี้ ปปง.ยังอยู่ระหว่างประสานงานกับ 3 หน่วยงานตามที่เรียนไปข้างต้น เพราะเวลาที่เราจะทำสำนวนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม จะต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง เช่น พฤติการณ์ห้วงเวลาการกระทำความผิด เพื่อใช้ไปต่อยอดในการตรวจสอบทรัพย์สิน และที่สำคัญ ปปง. จะไม่ได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังในอดีต แต่จะตรวจสอบตอนกลุ่มผู้ต้องหากระทำความผิด และได้ทรัพย์สินอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ คอนเซ็ปต์ดำเนินการตรวจสอบของ ปปง. มาจากแนวทางคำวินิจฉัยของศาลฎีกา และคณะกรรมการธุรกรรม เพราะอำนาจของ ปปง. เป็นอำนาจที่เด็ดขาดรุนแรง การใช้จะไม่ใช้แบบครอบจักรวาลแต่ต้องทำผ่านการรวบรวมพยานหลักฐาน การจะไปตรวจสอบย้อนหลังถึงอดีตมันไม่ถูกต้อง ต้องดูและยึดตามพฤติการณ์ ห้วงเวลาการกระทำความผิดของพวกเขา

เมียศรีสุวรรณเข้าพบเจ้าหน้าที่

เมื่อเวลา 13.30 น. นางณพัชฎา อายุ 43 ปี ภรรยาของนายศรีสุวรรณ จรรยา หนึ่งในผู้ต้องหาติดทรัพย์อื้อฉาวการก้าวพร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบ หลังแนวทางการสืบสวนพบว่าพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและแชตไลน์ รวมถึงมีการทำธุรกรรมการเงินเชื่อมโยงว่าเป็นตัวการร่วม มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งตบทรัพย์อย่างชัดเจน

ผู้สื่อข่าวจำนวนมากเข้าไปสอบถามนางณพัชฎา โดยเจ้าตัวได้ยกมือไหว้และบอกว่า ขอยังไม่ให้คำตอบ ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน

ด้าน พล.ต.ต.จตุรเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า ภรรยาของนายศรีสุวรรณมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ถือว่าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจะมีการสอบปากคำและพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบ และคาดว่าพนักงานสอบสวนน่าจะให้ประกันตัวเบื้องต้นการสืบสวนเชื่อว่าภรรยาของนายศรีสุวรรณ มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการรับเงิน 500,000 บาท และมีความเชื่อมโยงไปถึงเงิน 100,000 บาท เป็นเงินชุดแรกที่ผู้เสียหายโอนให้กับแก๊งตบทรัพย์อื้อฉาวการก้าวในช่วงก่อนปีใหม่

รอดูคืบหน้าอายัดทรัพย์นักร้อง

“ส่วนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พนักงานสอบสวนได้เรียกบัญชีมาเป็นเพื่อนของ น.ส.พิมณัฐา จิระพุทธิภาคย์ หรือการ์ตูน 1

หนึ่งผู้ต้องหาชุดแรก มาสอบปากคำ เกี่ยวกับการเงินในบัญชี พนักงานสอบสวนได้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาว่าแจ้งข้อกล่าวหาหรือจะกันไว้เป็นพยานพร้อมยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสรุปสำนวนอย่างชัดเจนในอีกไม่นาน ส่วนเรื่องการอายัดทรัพย์นั้น บก.ปปป.ได้ประสานงานร่วมกับ ปปง.มาโดยตลอด ส่วนการพูดคุยกับนายไอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จากการพูดคุยและดูหลักฐานทางแชตไลน์ ยังไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งตบทรัพย์ ซึ่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้นายศรีสุวรรณมายื่นเอกสารแก้ข้อกล่าวหา นั้น สามารถให้ทนายความเข้ามายื่นเรื่องแทนก็ได้ และจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนก็ยังสามารถติดต่อกับทนายความของนายศรีสุวรรณได้ตลอดเวลา

พล.ต.ต.จตุรเกียรติกล่าวต่อถึงเรื่องการอายัดทรัพย์กลุ่มผู้ต้องหา นั้น พนักงานสอบสวน บก.ปปป.ได้ประสานงานร่วมกับ ปปง.มาโดยตลอด คาดว่าเร็ว ๆ นี้ น่าจะมีความคืบหน้าด้วยเช่นกัน

“ขณะนี้ข้อมูลที่มีอยู่ยังค่อนข้างเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา แต่ก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับนักร้องคนอื่นๆ ด้วย แต่จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงหรือไม่ คงไม่สามารถบอกได้ แต่ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันมากกว่า” รอง ผบช.กล่าว

“อธิบดีข้าว-ฝน”ยันบริสุทธ์ “เมียพีศรี”เครียดพบ ปปป.

‘อธิบดีข้าว-ฝน’ยันบริสุทธ์ ‘เมียพีศรี’เครียดพบ ปปป.

ผู้จัดการรายวัน 360° – “ภรรยาศรีสุวรรณ” เข้าพบตำรวจ ปปป. รับทราบข้อหา ร่วมตบทรัพย์ “อธิบดีข้าว” เผยเอี่ยวรับเงิน 6 แสนบ. “อธิบดีกรมข้าว” แจง “กมธ.ติดตามงบฯ” มั่นใจดำเนินการขั้นตอน-ใช้งบฯ ตามวัตถุประสงค์โครงการ “อธิบดีฝนหลวง” ยันบริสุทธ์

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° – “ภรรยาศรีสุวรรณ” เข้าพบตำรวจ ปปป. รับทราบข้อหา ร่วมตบทรัพย์ “อธิบดีข้าว” เผยเอี่ยวรับเงิน 6 แสนบ. “อธิบดีกรมข้าว” แจง “กมธ.ติดตามงบฯ” มั่นใจดำเนินการขั้นตอน-ใช้งบฯ ตามวัตถุประสงค์โครงการ “อธิบดีฝนหลวง” ยันบริสุทธ์

วานนี้ (15 ก.พ.) ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) นางณพัชญ์ปภา จรรยา อายุ 43 ปี ภรรยาของนายศรีสุวรรณ จรรยา พร้อมทนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อให้ปากคำ หลังถูกออกหมายเรียกคดีเรียกรับเงินจาก นายณัฐฤกษ์ดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว จำนวน 3 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดินทางมาถึง นางณพัชญ์ปภา ได้ไหว้ทักทายกลุ่มผู้สื่อข่าว แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ทั้งนี้ นางณพัชญ์ปภา มีสีหน้าเป็นกังวล และเคร่งเครียด อย่างเห็นได้ชัด

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบ.ช.ก.) เปิดเผยว่า จากพยานหลักฐานพบว่า นางณพัชญ์ปภา มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์ วันที่ส่งมอบเงิน ทำให้เชื่อว่า รู้เห็นในการรับเงิน ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 5 แสนบาท และจำนวน 1 แสนบาท ในช่วงวันก่อนเกิดเหตุอีกด้วย ส่วนจะมีการรู้เห็นเป็นใจในขั้นตอนการเจรจาหรือไม่ นั้นให้เป็นผู้ตามพยานหลักฐาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบ และเบื้องต้นพบว่า นางณพัชญ์ปภา เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของวงนี้เพียงวงเดียว ส่วนวงอื่นจะต้องตรวจสอบต่อไป พนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตัวเองโดยมิชอบ

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของบัญชีที่วานนี้ (14 ก.พ.) ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว พบว่าให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ส่วนจะกันไว้เป็นพยาน

หรือแจ้งข้อกล่าวหา ขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการพิจารณา และขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว โดยประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้ สำหรับ การพูดคุยกับนายโอภาส ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เบื้องต้นยังไม่พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหากลุ่มนี้

ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐฤกษ์ดี พร้อม นายชนดล สุวรรณฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โดย กมธ.ยังได้เชิญอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าให้ข้อมูลด้วย

นายณัฐฤกษ์ดี กล่าวก่อนเข้าชี้แจงกับ กมธ.ว่า พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่รู้สึกกดดัน เพราะไม่ได้ทำผิด และดำเนินโครงการตามขั้นตอน โครงการก็เป็นไปตามงบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ผิดเงื่อนไขการใช้งบประมาณ

ขณะที่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อ กมธ. เท่านั้น โดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง และไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของ นายสุพิศ ถูก นายศรีสุวรรณ และนายศุภวีร์ ชุกกลุ่ม หรือ เจ้ง ดอกจิก สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำของกรมฝนหลวงฯ ต่อ กมธ.คณะนี้ เมื่อเดือน ธ.ค. 66.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15630

หน้า: 1 (กลาง), 11

Col.Inch: 87.93

Ad Value: 109,912.50

PRValue (x3): 329,737.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปป.สอบเมียพีศรี ตบทรัพย์อหิบัติข้าว ยื่นเงินสด4แสนบ.ตำรวจให้ประกันตัว

ปป.สอบเมียพีศรี ตบทรัพย์อหิบัติข้าว ยื่นเงินสด4แสนบ. ตำรวจให้ประกันตัว

อหิบัติกรมการข้าว ชี้แจง
กมธ.ติดตามงบฯ มั่นใจทำ
ทุกอย่างตามขั้นตอน-ใช้งบฯ
ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
ด้านอหิบัติกรมฝนหลวงฯ ปิด
ให้ความเห็น ยืนยันความบริสุทธิ์
ขณะที่ รอง ผบช.ก.แจ้ง
ข้อหากรรยา“ศรีสุวรรณ”
▶ ต่อ : ตบทรัพย์ -หน้า 11

ตบทรัพย์

ยื่นมีหลักฐานแน่นร่วมกระทำผิด ส่วน
ผู้ต้องหากลุ่มแรก ยังนัดส่งคำให้การ
16 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา
นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อหิบัติกรมการ
ข้าว นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อหิบัติกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย
นายชนดล สุวณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อ
คณะกรรมการฯ (กมธ.) ศึกษาการ
จัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในการประชุม
มีการพิจารณาติดตามการบริหาร
งบประมาณของกรมการข้าว และกรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร โดยเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อหิบัติกรม
การข้าว อหิบัติกรมฝนหลวงฯ ผอ.สำนัก
งบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.)
เข้าไปให้ข้อมูล

ทั้งนี้ นายชนดล ซึ่งได้รับมอบหมาย
จาก รมว.เกษตรฯ ช่วยติดตามด้าน
กฎหมายในเรื่องที่เกิดขึ้น กล่าวว่า จะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ไม่อิง
ตามกระแส ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ
มีการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง
แล้ว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะ
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากมี
การทุจริตจริง โครงการก็ไม่สามารถเดินหน้า
ต่อได้ ยืนยันว่ายังมั่นใจในตัวอหิบัติกรม
การข้าวว่าไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียง
กระแสข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำหน้าที่ได้
ไม่ดี ก็คงไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอหิบัติ
ตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่อหิบัติ
และเจ้าหน้าที่ด้วย

ด้านนายณัฐกิตติ์กล่าวว่า ไม่ได้
มีการเตรียมการใดๆ ในการชี้แจง กมธ.
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในสมออยู่แล้ว
ไม่มีเอกสารใดๆ และพร้อมให้ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ยืนยันว่า
ไม่รู้สึกกดดัน เพราะตนเองไม่ได้กระทำผิด
และดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้
พลิกแพลงอะไร โครงการก็เป็นไปตาม
งบประมาณและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่ผิดเงื่อนไขการใช้จ่าย
งบประมาณ มีนิติกรของกรมฯ เข้ามาช่วย
ติดตาม เพราะกรมฯ ต้องดูแลเกษตรกร
จำนวนมาก ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไข
ของโครงการ ที่ได้ของงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณ ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่
ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ใช้เวลาในการ
ดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการเก็บข้อมูล
เพราะมีการดำเนินการของอีกฝ่ายคล้าย
ขบวนการ ส่วนมีใครมาคุกคามอยู่หรือไม่
ก็ไม่มีแล้ว ก่อนที่นายชนดล จะพูด
หยอกว่า “ยกเว้นกรรยา”

นายณัฐกิตติ์ กล่าวอีกว่า ไม่ได้
มีการพบหรือพูดคุยกับนายสุพิศ ที่ถูก
ร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ
ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กร
รักษาดีกรแผ่นดิน และนายยศวริศ

ชุกล่อม หรือ เจ้ง ดอกจิก หนึ่งในแกนนำ
คนสำคัญของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เคยมา
ร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ขณะที่ นายสุพิศ ปฏิเสธที่จะ
ให้การสัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน พร้อม
ขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อกมธ.
เท่านั้น โดยย้ำว่าไม่ขอยืนยันอะไรใดๆ
ทั้งสิ้น นอกจาก ยืนยันความบริสุทธิ์ของ
ตนเอง ซึ่งรู้สึกสบายใจ ไม่กังวลต่อการ
มาชี้แจงครั้งนี้แต่อย่างใด

อีกด้านหนึ่ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ
ปานแก้ว รอง ผบช.ก.ระบุว่า กรณีที่
พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก
กรรยาของนายศรีสุวรรณ มารับทราบ
ข้อหา นั้น ทางกรรยาของนายศรีสุวรรณ
ยืนยันว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันเดียวกันนี้
ซึ่งจะมีการสอบปากคำในประเด็นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวการร่วม ซึ่ง
ตำรวจมีหลักฐานเป็นแชทไลน์คลิปวิดีโอ
คลิปเสียง และอื่นๆ ครบทุกอย่าง ส่วน
ผู้ต้องหากลุ่มแรก ที่มีกำหนดนัดส่งคำ
ให้การแก่พนักงานสอบสวนในวันที่ 16
กุมภาพันธ์นี้ ยังไม่รู้ผู้ต้องหาจะมาเอง
หรือส่งตัวแทนมายื่นหนังสือ แต่ยืนยัน
ว่ายังไม่ได้มีการขอเลื่อนส่งคำให้การ
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนก็ต้อง
เรียกผู้ต้องหาพบอยู่ดีเพราะมีอีกหลาย
เรื่องที่จะต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติม

ต่อมาในช่วงบ่าย นางณพัชญ์ปภา
จรรยา อายุ 43 ปี ภรรยาของนายศรีสุวรรณ
พร้อมทนายความ เดินทางเข้ารับทราบ
ข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหา
สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดฯ
โดยพบพนักงานสอบสวนก.ปป.ทันที
โดยไม่ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน
ที่มาเฝ้ารอติดตามทำข่าว แม้ว่าจะถูก
สอบถามในหลายประเด็น ทั้งเรื่องการเตรียม
พยานหลักฐานอะไรมาบ้าง เรื่องที่มี
ส่วนรู้เห็นกับเงิน 5 แสนบาทหรือไม่
รวมถึงมีส่วนร่วมกับการตบทรัพย์หรือไม่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15630

หน้า: 1 (กลาง), 11

Col.Inch: 87.93

Ad Value: 109,912.50

PRValue (x3): 329,737.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปปป.สอบเมียพี่ศรีตบทรัพย์อึดใจชั่ววินเงินสด4แสนบ.ตำรวจให้ประกันตัว

โดยภรรยา นายศรีสุวรรณ ได้แต่ยกมือไหว้ และบอกว่า “ขอขังไม่ให้คำตอบ ขออนุญาต ยังไม่ตอบ ขอโทษด้วยนะค่ะ”

ส่วน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นางณพัชญ์ปภา ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ซึ่งถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็สอบปากคำและพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานฯ และคาดว่าพนักงานสอบสวนน่าจะพิจารณาให้ประกันตัว ซึ่งตนยังไม่ได้มีการสอบถามถึงพฤติกรรมการเบื้องต้นเชื่อว่า ภรรยา นายศรีสุวรรณมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการรับเงิน 5 แสนบาท และมีความเชื่อมโยงไปถึงเงิน 1 แสนบาท ซึ่งเป็นเงินชุดแรก ที่ผู้เสียหายโอนให้กับแก๊งตบทรัพย์อึดใจ ธุรกรรมการข่าวก่อนหน้า ส่วนที่พนักงานสอบสวนมีการเรียกผู้ถือบัญชีม้าของนายศรีสุวรรณมาสอบปากคำเกี่ยวกับการเงินในบัญชี ทางพนักงานสอบสวนได้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้ว ก่อนจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือจะกันผู้ถือบัญชีม้าคนดังกล่าวไว้เป็นพยาน

รอง ผบช.ก.กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสรุปสำนวนได้ในอีกไม่นานนี้ สำหรับการยึดอายัดทรัพย์สินนั้น บก.ปปป. ได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาโดยตลอดนอกจากนี้ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ พนักงานสอบสวนได้นัดหมายให้

นายศรีสุวรรณมายื่นเอกสารคำให้การแก้ข้อกล่าวหา โดยสามารถให้ทนายความเข้ามายื่นแทนได้ และจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยังสามารถติดต่อกับทนายความของนายศรีสุวรรณได้ส่วนการพูดคุยกับนายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ที่เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากหลักฐานทางแรทแอปพลิเคชันเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคดีตบทรัพย์

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) วันเดียวกัน นายเทพสุ บวรโชติคารา เลขาธิการ ปปป.กล่าวถึงกรณีพนักงานสอบสวน บก.ปปป.ซึ่งรับผิดชอบในคดีของนายศรีสุวรรณ จรรยา กับพวก ตบทรัพย์อึดใจธุรกรรมการข่าวก่อนหน้า เตรียมหาหรือถึงรายการทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มผู้ต้องหา ว่าทาง ปปป.รับเรื่องจาก 2 หน่วยงาน คือ 1.ภาคประชาชน ผ่านทางนายภัทรพงศ์ สุภักษร หรือทนายอ้น บุรีรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ โดยรับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป.

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ปปป. มีหน้าที่ตรวจสอบความชัดเจนเรื่องความผิดมูลฐานจากนั้นจึงเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึก และออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม แม้

เจ้าหน้าที่จะทราบตัวผู้กระทำความผิดแต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีบุคคลอื่นๆเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด เช่น ภรรยา หรือญาติและครอบครัว เพื่อดูว่ามีการฟ่องถ่ายทรัพย์สิน หรือถ่ายโอนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด ซึ่งทราบว่าทางบก.ปปป.กำลังไล่ตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่

พนักงานสอบสวนปากคำ น.ส.ณพัชญ์ปภา เสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น น.ส.ณพัชญ์ปภา มอบหมายให้ทนายความทำเรื่องขอยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวน โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 4 แสนบาท

ภายหลังพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าตัวไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยนัดหมายมาเข้าให้ปากคำอีกครั้งหากมีประเด็นที่ยังสงสัย ขณะที่ น.ส.ณพัชญ์ปภา รับผิดชอบทางกลับทันทีโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ ทั้งสิ้น

'เมียศรี'พบตร. รับทราบข้อหา

ปปง.สอบเชิงลึก ยึดทรัพย์สินแก๊งรีด 'เมียศรี' มาตามนัด เข้า พบตำรวจปปง. รับทราบ ข้อหาสนับสนุนแก๊งค้ายา พนักงาน อ่านต่อหน้า 11

● **เมียศรี** ต่อจากหน้า 1

สอบสวนเชื่อว่าเห็นเงินรับเงินจากอริบคักรมการข้าว 5 แสน เตรียมเรียกศรีสุวรรณมาขึ้นเอกสารแก้ออกข้อกล่าวหาด้วย ด้านเลขาธิการปปง.เตรียมขงเรื่องให้คณะกรรมการตุกรกรมสอบเชิงลึกยึดทรัพย์สิน กลุ่มนักร้องเรียนได้ชี้กทะเลเยียดถึงเมีย ญาติ และครอบครัวว่ามีมการส่งถ่าย ซักย้าย ถ่ายโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ได้จากการรีดไถหรือไม่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 ก.พ.ที่บก.ปปป. น.ส.ฉพัชญ์ปลา จรรยา อายุ 43 ปี ภรรยาของนายศรีสุวรรณ จรรยา พร้อมทีมทนายความ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.ปปป. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบ จากกรณีจับกุมนายศรีสุวรรณ พร้อมพวกรวม 4 คนที่ร่วมกันก่อเหตุข่มขู่เรียกรับเงินจากนายณัฐกิตติของทิพย์ อริบคักรมการข้าว เพื่อแลกกับการไม่ถูกร้องเรียน

เมื่อน.ส.ฉพัชญ์ปลาเดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวได้เข้าสอบถามถึงความกังวลหรือสิ่งที่ยากซึ่งแจ้งว่ามีส่วนรู้เห็นกับคดีหรือไม่ แต่น.ส.ฉพัชญ์ปลาไม่ยอมตอบคำถามใดๆ เพียงแต่ยกมือขึ้นไหว้ ขอบังไม่ให้คำตอบ พร้อมกล่าวขอโทษสื่อก่อนเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนทันที ด้านพล.ต.จ.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง

ผบ.ช.ก. เปิดเผยว่า น.ส.ฉพัชญ์ปลา ภรรยา นายศรีสุวรรณ มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ตามหมายเรียก ซึ่งก็ถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็จะสอบปากคำและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา คาดว่าจะให้ประกันตัว แต่ตนยังไม่ได้สอบถามอะไร

พล.ต.จ.จรูญเกียรติกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าภรรยาของนายศรีสุวรรณ มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการรับเงิน 5 แสนบาท และมีความเชื่อมโยงไปถึงเงิน 1 แสนบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนแรกที่ผู้เสียหายโอนมาให้กลุ่มผู้ต้องหาในช่วงก่อนวันปีใหม่อีกด้วย ส่วนเมื่อวันที่ 14 ก.พ.เรียกตัวเจ้าของบัญชีม้าของกลุ่มผู้ต้องหา มาสอบสวน ก็ได้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้ว กำลังพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือจะกันตัวไว้เป็นพยาน พร้อมยืนยันว่าคดีกับหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และน่าจะสรุปสำนวนได้เร็วๆ นี้ โดยวันที่ 16 ก.พ. พนักงานสอบสวนนัดหมายให้นายศรีสุวรรณมาขึ้นเอกสารแก้ออกข้อกล่าวหา นั้น คงให้ทนายความมาขึ้นเรื่องแทนได้ เพราะยังสามารถติดต่อกับทนายความของนายศรีสุวรรณ และกลุ่มผู้ต้องหาได้ตลอด

พล.ต.จ.จรูญเกียรติกล่าวต่อถึงเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มผู้หา นั้น พนักงานสอบสวนบก.ปปป. ได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. มาโดยตลอด ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้ น่าจะมีความคืบหน้าด้วยเช่นกัน

“ขณะนี้ข้อมูลที่มีอยู่ยังค่อนข้างห่วยๆ ไปเรื่อยๆ มา แต่ก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับนักร้องคนอื่นๆ ด้วย แต่จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงหรือไม่ คงไม่สามารถบอกได้



◀ **เมียศรี** - น.ส.ฉพัชญ์ปลา จรรยา ภรรยาของนายศรีสุวรรณ เข้าพบพนักงานสอบสวนรับข้อหาสนับสนุนค้ายาอริบคักรมการข้าว โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงรู้เห็นเกี่ยวกับการรับเงิน 5 แสนบาทที่บก.ปปป. เมื่อวันที่ 15 ก.พ.

แต่ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนดีที่มีมารวมตัวกันมากกว่า" รอง ผบช.ภ.ก.กล่าว

เมื่อเวลา 10.45 น. วันเดียวกัน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายเทพสุ บวรโชติคารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ นิตยธรรมา ผอ.กองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และในฐานะรองโฆษกและนายปิยะ ศรีวิเศษ ผอ.กองคดี 2 สำนักงาน ปปง. ร่วมกันแถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน ก.พ. 2567 พร้อมกับแถลงผลการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องหาคดีโกงหุ้น STARK และตอบคำถามในประเด็นสำคัญอื่นๆ

นายเทพสุกล่าวว่า จากกรณีของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีคดทรัพย์อริบคิกรมการข้าวทางสำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องมาจาก 2 หน่วย คือ 1.หน่วยภาคประชาชน โดยได้รับเรื่องจากนายภัทรพงศ์ สุภักษร หรือทนายอ้น บุรีรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ โดยได้รับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบถึงความชัดเจนในเรื่องความผิดมูลฐานก่อน จากนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ ปปง. จะเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึก และออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามแม้เจ้าหน้าที่จะทราบตัวละกรผู้กระทำผิดในคดี แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน เช่น ภรรยาหรือญาติและครอบครัว เพื่อคว่ามีการฟ่องถ่ายทรัพย์สิน หรือถ่ายโอนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ต่อมาเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปง.ได้รับทราบว่ามีตอนนี้เจ้าหน้าที่บก.ปปป. กำลังไล่ว่ามี

การกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่ อย่างไร หากสังเกตดูในจุดเริ่มต้นจะพบว่าช่วงที่กระทำ คือ ช่วงที่เอาเงินไปแขวนไว้ และถือเงินเข้าไปภายในบ้าน และรับโอนทิ้งในส่วนนี้ก็ต้องไปดูเช่นกันว่าเงินก้อนดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือไม่ และมีการบูรณาการกับ บก.ปปป และประสานงานกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. สิ่งที่เราระสานไปก็เพื่อต้องมีความชัดเจนในความผิดมูลฐาน

นายเทพสุกล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมหรือเรื่องราชการทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณกับพวกนั้นได้มอบหมายให้คณะทำงานไปร่วมประชุมกับ บก.ปปป. เรียบร้อยแล้วที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นอกจากนี้ ปปง.ยังอยู่ระหว่างประสานงานกับ 3 หน่วยงานตามที่เรียนไปข้างต้น เพราะเวลาที่เราจะทำสำนวนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม จะต้องมีหลักฐานในระดับหนึ่งเช่น พฤติการณ์ ห้วงเวลาการกระทำความผิดเพื่อใช้ไปต่อออกในการตรวจสอบทรัพย์สินและที่สำคัญ ปปง.จะไม่ตรวจสอบย้อนหลังในอดีต แต่จะตรวจสอบตอนกลุ่มผู้ต้องหากระทำความผิดและได้ทรัพย์สินอะไรบ้างในช่วงเวลานั้น

ทั้งนี้ ก่อนเช็ดคำดำเนินการตรวจสอบของ ปปง.ก็มาจากแนวทางคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและคณะกรรมการธุรกรรมเพราะอำนาจของปปง. เป็นอำนาจที่เด็ดขาดรุนแรง การไม่ใช้จะไม่ใช้แบบครอบจักรวาลแต่ต้องทำผ่านการรวบรวมพยานหลักฐานการจะไปตรวจสอบย้อนหลังถึงอดีตมันไม่ถูกต้อง ต้องดูและยึดตามพฤติการณ์ห้วงเวลาการกระทำความผิดของกลุ่มเหล่านี้

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่รัฐสภา นายณัฐกิตติ์ของทิพย์ อริบคิกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชนด สุวรรณฉฤทธิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าชี้แจงต่อกรมศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ที่พิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณของกรม

การข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อริบคิกรมการข้าว อริบคิกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผอ.สำนักงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือเลขาธิการ.ป.ป.ช. เข้าให้ข้อมูล

นายชนดกล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มาช่วยติดตามด้านกฎหมายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ไม่อิงตามกระแสและขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้วซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากทุจริตจริงโครงการก็ไม่สามารถคืนหน้าต่อได้ พร้อมยืนยันว่า ยังมั่นใจในตัวอริบคิกรมการข้าวว่าไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งหากทำหน้าที่ได้ไม่ดี ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่อธิบดี และเจ้าหน้าที่ด้วย

นายณัฐกิตติ์ชี้แจงถึงการเตรียมการชี้แจงต่อกรมฯ. ในวันนี้ว่าไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ เพราะทุกอย่างอยู่ในสมออยู่แล้วไม่มีเอกสารใดๆ และพร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมยืนยันว่าไม่รู้สีกกดดัน เพราะตนไม่ได้ทำผิดและดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลง และโครงการก็เป็นไปตามงบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ผิดเงื่อนไขการใช้งบประมาณ มีนิติกรของกรมที่เข้ามาช่วยติดตาม เพราะต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งทุกอย่างจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้ของงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่งหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ให้ความในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการ เก็บข้อมูล เพราะมีการดำเนินการของอีกฝ่าย คล้ายขบวนการ

เมื่อถามว่ามีใครมาคุกคามอยู่หรือไม่ นายชนดกล่าวว่า ยืนยันว่า ไม่มี ก่อนที่นายชนดจะเชื่อว่า ยกเว้นภรรยา

อริบคิกรมการข้าวยังยืนยันด้วยว่า ไม่ได้พบกับอริบคิกรมฝนหลวงฯ หรือพูดคุยกับ

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา และนายศวริศ ชุกล่อม เคยมาร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อกรรมการเท่านั้น และไม่ยืนยันอะไรใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง และสบายใจไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้

ต่อมา เมื่อเวลา 13.55 น. กมธ.ศึกษาการ จัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายณัฐพงษ์ เนื่องปัญญา อดีตรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. แถลงว่า วันนี้มีการพิจารณาการติดตามการใช้งบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งอธิบดีทั้ง 2 กรมได้เข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง

ในส่วนกรมการข้าว มีการพิจารณาการใช้งบประมาณ โครงการที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าเป็นการไปซื้อปุ๋ยที่เข้าโครงการเปิดบัญชีนวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ BCG ซึ่งมีการงบบุคลากรไปยังศูนย์พันธุ์ข้าว 200 กว่าศูนย์ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 829 ล้านบาท ทางกรมตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเงินอุดหนุนถูกโอนไปยังบัญชีศูนย์ข้าว แต่ละศูนย์จะต้องนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อาจจะทำให้มีช่องโหว่ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ทางกรมฯได้ส่งข้อสังเกตไปยังกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะมีช่องทางใดที่สามารถออกระเบียบกำกับดูแลการให้เงินอุดหนุน

ของศูนย์ข้าวชุมชนหลังจากนี้ต่อไปได้บ้าง ส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีข้อที่น่าห่วงใยคือ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง 2 ลำมูลค่า 1,188 ล้านบาท ซึ่งมีการประกาศให้มีส่วนร่วมประมูลถึง 3 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้ายื่นซองประมูล ทำให้ทางกรมได้พิจารณาปรับ TOR ใหม่เพื่อให้มีผู้เข้ายื่นซองประมูลมากขึ้น ทางอธิบดีได้ชี้แจงว่า ไม่ได้ปรับลดคสเป็กที่จำเป็น เพียงแค่ปรับเงื่อนไขบางอย่าง แต่สิ่งที่น่าห่วงใยคือผู้ชนะการประมูลได้เคยเชิญผู้บริหารกรมฝนหลวงฯ ไปดูงานที่โรงงานผลิตเครื่องบิน ที่สาธารณรัฐเช็ก และพบว่างบประมาณที่ไปศึกษาดูงานเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นผู้ออกให้โดยข้าราชการให้ไปศึกษาดูงานด้วยใช้วันลาราชการ ซึ่งอธิบดีได้ชี้แจงว่าก่อนที่จะจัดซื้อต้องไปดูให้แน่ใจว่าเครื่องบินที่จะจัดซื้อจัดสร้างมาใหม่สามารถใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อราชการ ซึ่งตนมองว่าเหตุผลฟังขึ้น แต่ขณะเดียวกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทาง กมธ. จึงได้สอบถามว่าลักษณะนี้เข้าข่าย เรื่องของขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ รวมถึงส่งข้อมูลไปให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหน้าที่เนื่องจาก ใช้งบของเอกชนไปดูงาน

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า กรมการข้าว รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 14 มี.ค. ทางกรมฯ จะเรียกผลการสอบสวนเพื่อติดตามต่อส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวันที่ 21 ก.พ. ทางหน่วยงานจะต้องเข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนภายใน ทางกรมฯ จะได้ติดตามผลสอบต่อเช่นกัน

ส่วนกรณีคบทพย์อธิบดีทั้งสองกรมนั้นตนคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้พื้นที่สื่อมวลชนชี้แจงต่อสาธารณะแล้ว และเชื่อว่าหากกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์คบทพย์อธิบดีทั้งสองกรมต้องกังวลใจ

เมียพีศรีมอบตัวตรวจ. ปมรีดเงินอธิบดีกรมข่าว

ซีมีนักร้องเรียนกลุ่มคนดี พวติดิกรมขอบตบทรัพย์

มาตามนัดเมียศรีสุวรรณมอบตัวรับทราบ
ข้อหา ปมรีดเงินอธิบดีกรมการข่าว เจ้าตัว
ปิดปากเงียบไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ ก่อนได้ปล่อย
ตัวชั่วคราว ด้าน “รองเต่า” ♦ *อ่านต่อหน้า 14*

เมียพีศรี

□ *ต่อจากหน้า 1*

ยัน มีหลักฐานชัดเจนเห็นเงิน 5 แสนบาทที่
โยนทิ้งหลังโดนจับ แกรมรู้เห็นเงิน 1 แสน
ก่อนหน้านั้นด้วย แย้ม มีนักร้องเรียนอีก
กลุ่ม หรือเป็นกลุ่มคนดีที่มารวมกัน มี
พวติดิกรมขอบตบทรัพย์ เผย พบแชตข้อความ
ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข่าว เคย
เตือนเอกอัครราชทูตอย่าไปยุ่งอธิบดีเพราะไม่

ธรรมดา ส่วน “ปง.” จ่อไล่เช็กเส้น
ทางการเงินเมียศรีสุวรรณ-เครือญาติ หวัง
ถ่ายโอนย้ายทรัพย์สิน ขณะที่ “ณัฐ
กิตติ์ ของทิพย์” เข้าแจ้ง กมธ. ยันไม่
กดดันมันใจไม่ได้ทำผิด ใช้จ่ายงบตามขั้น
ตอนไม่มีพลิกแปลง

จากกรณีกองบังคับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ปปป.) ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบ
ทรัพย์สินของนายศรีสุวรรณ จรรยา,
นายสุวิศ ชุกล่อม หรือเจ้ ดอกจิก
สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)
น.ส.พิมพ์กัญญา จิระพุทธิกาภย์ หรือการ์ตูน
หรือตูน เลขาฯ นายเจ้ และนาย
เอกสิทธิ์ วาริชล หรือเอก ปากน้ำ กุณชื้อ
จอมวางแผน ก๊วนตบทรัพย์นายณัฐกิตติ์
ของทิพย์ อธิบดีกรมการข่าว พร้อมทั้ง
ออกหมายเรียกให้ภรรยา นายศรีสุวรรณมา
รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 15 ก.พ.นี้
ตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น

ความลับหน้าต่อมาเวลา 13.30 น.
วันที่ 15 ก.พ. น.ส.ณพัชญ์ ปภา จรรยา อายุ
48 ปี ภรรยา นายศรีสุวรรณ เดินทางมารับ
ทราบข้อกล่าวหา พร้อมกับทนายความ



▶ **มาตามนัด...** น.ส.ณพัชญ์
ปภา จรรยา ภรรยา นายศรีสุวรรณ
จรรยา นักร้องเรียนคนดัง เดินทาง
ไปรับทราบข้อกล่าวหา พร้อม
กับทนายความ ตามหมายเรียก
ข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ
กระทำความผิดฯ โดยเข้าพบ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ปปป.) ตามนัด

ตามหมายเรียกข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดฯ ก่อนจะเดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนภายในห้องสอบสวนที่ชั้น 16 ทันที โดยเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยและขอยังไม่ตอบคำถามใด ๆ ได้แต่ยกมือไหว้และบอกว่าขอยังไม่ให้คำตอบ ขออนุญาตยังไม่ตอบ ขอโทษด้วยนะคะ

ด้าน พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. หรือบิ๊กเต่า เปิดเผยว่า เบื้องต้นแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เช่นเดียวกับนายศรีสุวรรณ ก่อนจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยข้อเท็จจริงพบว่าผู้ต้องหาให้การเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์วันที่ส่งมอบเงิน มีการรู้เห็นในการรับเงิน 5 แสนบาท แต่จะมีเจตนาหรือไม่ ให้เป็นไปตามพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรเป็นสิทธิของผู้ต้องหา นอกจากนี้ยังมีพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นในการส่งมอบเงิน 1 แสนบาท ในช่วงวันก่อนเกิดเหตุด้วย ส่วนจะมีการรู้เห็นเป็นใจในขั้นตอนการเจรจาหรือไม่ ตอนนี้อย่างไม่พบ เบื้องต้นพบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในความเสียหายของวงนี้เพียงวงเดียว ส่วนวงอื่นต้องตรวจสอบต่อไป

พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ กล่าวว่าการอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาได้ประสานงาน ปปง. อีกไม่นานมีความชัดเจนมากขึ้น โดยในวันที่ 16 ก.พ. จะครบกำหนดส่งคำให้การของผู้ต้องหาชุดแรกนั้น เบื้องต้นยังไม่มี การประสานเข้ามา ส่วนความลับหน้าของการขยายผลวงที่ 2 และ 3 ตอนนี้อย่างกำลังจะเริ่มรับคำร้องทุกข์ หากพบความผิดจะรวบรวมส่ง ป.ป.ช. พิจารณา ถ้าไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ จะตั้งเป็นคดีธรรมดาต่อไป

ต่อคำถามกรณีนายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

ที่นำข้อมูลมาให้หลังถูกพาดพิงว่าเป็นผู้นำข้อมูลออกไปให้นายเอกอัครราชทูต พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ตอบว่า เบื้องต้นตรวจสอบดูแชตไลน์ พบว่านายโอวาทและนายเอกอัครราชทูต รู้จักและพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องอื่น และมีข้อความที่นายโอวาทเตือนนายเอกอัครราชทูต ว่าอย่าไปยุ่งกับอธิบดี เพราะท่านไม่ธรรมดา ซึ่งน่าจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการดังกล่าว

ต่อคำถามตอนนี้พบว่ามีนักร้องเรียนคนอื่น เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ตอบว่า จากข้อมูลที่ได้มาตัวหลักของขบวนการทำกันอยู่ 2-3 คน แต่มีบ้างที่ไปขอความร่วมมือจากคนอื่น ต้องดูพยานหลักฐานอีกครั้งว่าสามารถเอาผิดได้หรือไม่ เมื่อถามว่านักร้องเรียนคนอื่นที่ว่าเป็นคนที่มีรู้จักกันอยู่แล้วหรือไม่ พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ตอบเพียงว่าเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมกัน

ด้านนายเทพสุ บวรโชติดาราชเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พร้อมด้วยนายวิทยา นิตธรรม ผอ.กองกฎหมาย ในฐานะโฆษก ปปง. นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และนายปิยะ ศรีวิริยะ ผอ.กองคดี 2 ปปง. ร่วมกันแถลงการอายัดทรัพย์สิน ว่า ปปง. ได้รับเรื่องมาจาก 2 หน่วย คือ 1.หน่วยภาคประชาชน โดยได้รับเรื่องจากนายภัทรพงศ์ สุภักษร หรือทนายอื่น บุริรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ โดยได้รับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป. หลังจากนั้น ปปง. จะตรวจสอบความชัดเจนเรื่องความผิดมูลก่อน จากนั้นถ้ามีความชัดเจนจะเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึก ว่ายังมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้

กระทำความผิดมูล เช่น ภรรยา ญาติและครอบครัว เพื่อดูว่ามีการมอมถ่ายทรัพย์สินหรือถ่ายโอนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินเพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด

ที่รัฐสภา นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชนคล สุวัฒน์ฤทธิคดี ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รววม.เกษตรและสหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการศึกษา (กมธ.) การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

นายณัฐฤทธิคดี เปิดเผยถึง การชี้แจงต่อกรรมาธิการวันนี้ ไม่มีเอกสารใด ๆ พร้อมให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ยืนยันว่าไม่รู้สึกลดดันเพราะตนไม่ได้ทำผิด ดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลงอะไร ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ

ต่อคำถามขณะนี้มิไครมาคุกคามอยู่หรือไม่ นายณัฐฤทธิคดี บอกว่าไม่มีและยืนยันว่าไม่ได้มีการพบหรือพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ที่ถูกร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน และนายศวริศ ชุกถ่อม หรือ เจ้ง ดอกจิก หนึ่งในแกนนำคนสำคัญของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เคยมาร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา



อธิบดีกรมการข้าว - กรมฝนหลวง เข้าชี้แจง กรม.ติดตามงบฯ

21 ธ.ค. 15 ก.พ. 2567 | 10.00%
ชมย้อนหลังได้

“อธิบดีกรมการข้าว - กรมฝนหลวง” เข้าชี้แจง กรม.ติดตามงบฯ ขณะมี “สมพงษ์” พงษ์พานิชโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เกษตรพาณิชย์ หรือโรงสี ป.ป.ช. และ สสจ.

นายสุรพงษ์ เกือบมีบุญญาวุฒิ สส.พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการ จัดทำ และติดตามการ บริหารงานที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท ยืนยันว่าวันที่ (15 ก.พ.67) นายณัฐศักดิ์ ทองพิทย อธิบดีกรมการข้าว และนายสุพิศ พงษ์กษัตริย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการเกษตรฯ เข้าชี้แจงการใช้งบประมาณ รวมทั้งเรื่องแจ้งร้องต่อ คณะกรรมการการคลังตนเอง ซึ่งอธิบดีกรมการข้าวจะเข้ามาชี้แจงก่อน และต่อด้วยอธิบดีกรมฝนหลวงฯ

ส่วนประเด็นที่ขงศึกษาใบรับซื้อของกรมการข้าว ก็จะมีด้วยกันหลายประเด็น ในร่างเป็นงบประมาณศูนย์ข้าวชุมชน งบฯ BCG โมเดล รวมไปถึงเรื่องของชุดเงินที่รับ โบนัสและที่ประเดิมซื้อที่ดินของกรมฝนหลวง ก็จะมีในเรื่องของโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปั้น จำนวน 2 ลำ มูลค่า 1,100 กว่าล้านบาท ที่เคยมีประเด็น และข้อสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือไม่

ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงกรณีการเรียกคณบดีที่หนีภาษี ก็คงจะเอาเนื้อหาของโครงการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งที่ต้องชี้แจงเรื่องนี้เป็นต้นแต่ตนเองก็เรื่อง เพราะหากโครงการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส ตรงไปตรงมา ก็จะไม่สามารถเข้ามาชี้แจง หรือเรียกคณบดีหนีภาษีได้

ทั้งนี้หากพบความผิดปกติ ด้านของคณะกรรมการศึกษา ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุก เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ช. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สศง. เนื่องจากคณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจที่จะเอาหลักฐานผู้ร้องโดยตรงได้ แต่ถ้าหากอธิบดีทั้งสอง สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน ก็จะสิ้นสุดการรบกวนในข้อสงสัยของกรรมการ

แสดงข้อคิด

ข่าวอื่นในหมวด

- บัญชีอำเภอ 1 ปีงบประมาณเป็นบวกเฉลี่ยสูง 3 พันเยื้อง
ธนาคารจัดงบ
บางรัก ทีวีรับมา เมตนาชอนบร ร-วังสุยกภาพ
น้อยใจครอบครัว ทำตัวเป็นโอรส ยโมกระป๋องเจ้าของธรรณ
ขายของเก่า พวงฮ้างยุค
ไม่มีสัมปทานยูเรเนียมเข้ามาให้รวมศูนย์กึ่งฮินดู

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

การเมือง

อธิบดีกรมการข้าว-ผนหลวง ไร่กังวล เข้าแจ้งกมธ.สภา ยันไม่ได้ทุจริต ทำตามขั้นตอน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 11:42 น.

Facebook

Twitter

LINE

Copy Link



อช.ข้าว แจง กรม.ติดตามงบบำ ย้ำดำเนินการขั้นตอน-วัตถุประสงค์โครงการ – ด้าน อช.ฝนหลวง ยืนยันบริสุทธิ์

เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนศล สุวรรณฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ที่ในวันนี้ มีการพิจารณาติดตาม การบริหารงบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ ป.ป.ช. เข้าให้ข้อมูล

นายธนศล กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี มาช่วยติดตามด้านกฎหมายต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ไม่อิงตามกระแส และขณะนี้ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากมีการทุจริตจริงโครงการก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ พร้อมยืนยันว่า ยังมั่นใจในตัวอธิบดีกรมการข้าวว่า ไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำหน้าที่ได้ไม่ดี ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่ อธิบดี และเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระแส

นายณัฐกิตติ์ ชี้แจงถึงการเตรียมการชี้แจงต่อกรม. ในวันที่ไม่ได้มีการเตรียมการใด ๆ เพราะทุกอย่างอยู่ในสมองอยู่แล้ว ไม่มีเอกสารใด ๆ และพร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา พร้อม ยืนยันว่า ไม่รู้สึกกดดัน เพราะตนเองไม่ได้ทำผิด และดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลง และโครงการก็เป็นไปตาม งบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ผิดเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ มีนิติกรของกรมเข้ามาช่วยติดตาม เพราะกรมฯ ต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งทุก

อย่างจึงเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้ของงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่งหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการเก็บข้อมูล เพราะมีการดำเนินการของอีกฝ่ายคล้ายขบวนการ

ส่วนมีใครมาคุกคามอยู่หรือไม่นั้น อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า ไม่มี ก่อนที่นายธนดล จะแสวงหายกเว้นภรรยา

อธิบดีกรมการข้าว ยังยืนยันด้วยว่า ไม่ได้มีการพบกับอธิบดีกรมฝนหลวง หรือพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกร้องเรียน โครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา และนายยศวริศ ชูกล่อม เคยมาร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อกรรมการฯ เท่านั้น และไม่ขอยืนยันอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจาก ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง และสบายใจ ไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้



15 ก.พ. 2567 13:45 น.

ข่าวการเมืองไทยรัฐออนไลน์

"อธิบดีกรมการข้าว-ที่ปรึกษาธรรมนัส" แจง "กมธ.ติดตามงบฯ มั่นใจ ทำถูกต้อง

"อธิบดีกรมการข้าว-ที่ปรึกษาธรรมาภิบาล" แจง "กมธ.ติดตามงบฯ สภาฯ" มั่นใจ ใช้งบฯ ถูกต้อง ทำตามขั้นตอน
กฎหมาย มั่นใจ อธิบดีกรมการข้าว ไม่ได้ทุจริต เป็นเพียงกระแสข่าว ด้าน "อธิบดีกรมฝนหลวงฯ" ปิดตอบคำถาม
สื่อฯ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 ที่รัฐสภา นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ พร้อม
นายธนดล สุวรรณฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมาภิบาล พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
โดยการประชุมวันนี้ มีการพิจารณาติดตาม การบริหารงบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าให้ข้อมูล

โดยนายณัฐกิตติ์ กล่าวถึงการเตรียมการชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันนี้ ว่า ไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ เพราะทุกอย่าง
อยู่ในสมองอยู่แล้ว ไม่มีเอกสารใดๆ และพร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ ตนไม่รู้สึกกดดัน เพราะ
เราไม่ได้ทำผิด และดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลง อะไร โครงการก็เป็นไปตามงบประมาณ และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ผิดเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ มีนิติกรของกรมฯ เข้ามาช่วยติดตาม เพราะกรมฯ
ต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมาก ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้ของบประมาณจากสำนักงบประมาณ ซึ่ง
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการเก็บข้อมูล เพราะมีการดำเนินการ
ของอีกฝ่ายคล้ายขบวนการ ส่วนมีใครมาคุกคามอยู่หรือไม่ นายณัฐกิตติ์ กล่าวว่า ไม่มี ก่อนที่นายธนดล จะพูด
หยอกว่า ยกเว้นภรรยา



โดยนายธนดล กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก รมว.เกษตรฯ ให้มาช่วยติดตามด้านกฎหมายในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ โดยไม่อิงตามกระแส ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากมีการทุจริตจริง โครงการนี้ ก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมยืนยันว่า ตนยังมั่นใจในตัวอธิบดีกรมการข้าวว่า ไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น เพราะหากทำหน้าที่ได้ไม่ดี ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นเป็นอธิบดีตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่อธิบดี และเจ้าหน้าที่ในกระทรวงฯ ด้วย เราไม่ปล่อยให้ไปเป็นไปตามกระแสแน่

นายณัฐฤทธิคดี กล่าวเสริมว่า ยืนยันว่าไม่ได้มีการพบ หรือพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำ
องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน และนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก หนึ่งในแกนนำคนสำคัญของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เคยมาร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.
2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่นายสุพิศ ปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อกรรมการฯ
เท่านั้น โดยย้ำว่า ไม่ขอยืนยันอะไรใดๆ ทั้งสิ้น นอกจาก ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง สบายใจ ไม่กังวลต่อการมา
ชี้แจงครั้งนี้

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

การเมือง

กมธ.ติดตามงบ สอบ 'กรมข้าว-กรมฝนหลวง' ส่งไม้ต่อ ป.ช. สอบจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ 1,188 ล้านบาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 15:45 น.

[Facebook](#) [Twitter](#) [LINE](#) [Copy Link](#)



กมธ.ติดตามงบ เผยสอบ 'กรมการข้าว-กรมฝนหลวง' จับ โครงการ BCG หวั่น เปิดช่องทุจริต ส่งไม้ต่อ ป.ช.สอบ โครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ 1,188 ล้านบาท ส่อขัดผลประโยชน์หรือไม่

เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. แถลงว่า วันนี้มีการพิจารณาการติดตามการใช้งบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งอธิบดีทั้ง 2 กรมได้เข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง

ในส่วนกรมการข้าว มีการพิจารณาการใช้งบประมาณ โครงการที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าเป็นการไปซื้อปุ๋ยที่เข้าโครงการเปิดบัญชีนวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ BCG ซึ่งมีبودหนุนลงไปยังศูนย์พันธุ์ข้าวกว่า 200 ศูนย์ทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 829 ล้านบาท ทาง กมธ.ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเงินอุดหนุนถูกโอนไปยังบัญชีศูนย์ข้าว แต่ละศูนย์จะต้องนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ อาจจะทำให้มีช่องโหว่ ทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง ทาง กมธ.ได้ส่งข้อสังเกตไปยังกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะมีช่องทางใดที่สามารถถอดระเบียบกำกับดูแลการใช้เงินอุดหนุนของศูนย์ข้าวชุมชนหลังจากนี้ต่อไปได้บ้าง

นายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีข้อที่น่าห่วงใยคือ โครงการประกวดราคา ซื้อเครื่องบินขนาดกลาง 2 ลำ มูลค่า 1,188 ล้านบาท ซึ่งมีการประกาศให้มีผู้ร่วมประมูลถึง 3 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้ามายื่นซองประมูล ทำให้ทางกรมได้พิจารณาปรับ TOR ใหม่ เพื่อให้มีผู้เข้ามายื่นซองประมูลมากขึ้น ทางอธิบดีได้ชี้แจงว่า ไม่ได้ปรับลดสเปกที่จำเป็น เพียงแต่ปรับเงื่อนไขบางอย่าง แต่สิ่งที่น่าห่วงใยคือ ผู้ชนะการประมูลได้เคยเชิญผู้บริหารกรมฝนหลวงไปดูงานที่โรงงานผลิตเครื่องบิน ที่สาธารณรัฐเช็ก และพบว่างบประมาณที่ไปศึกษาดูงานเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นผู้ออกให้ โดยข้าราชการให้ไปศึกษาดูงานด้วยใช้วันลาราชการ ซึ่งอธิบดีได้ชี้แจงว่า ก่อนที่จะจัดซื้อต้องไปดูให้แน่ใจว่าเครื่องบินที่จะจัดซื้อจัดสร้างมาใหม่สามารถใช้งานได้จริงและ

เป็นประโยชน์ต่อราชการ ซึ่งตนมองว่าเหตุผลฟังขึ้น แต่ในขณะเดียวกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทาง กมธ.จึงได้สอบถามว่าลักษณะนี้เข้าข่ายเรื่องของขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ รวมถึงส่งข้อมูลไปให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตามหน้าที่ เนื่องจากใช้งบของเอกชนไปดูงาน

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ทางกรมการข้าว รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 14 มีนาคม ทาง กมธ.จะเรียกผลการสอบสวนเพื่อติดตามต่อ ส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ทางหน่วยงานจะต้องเข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนภายใน ทาง กมธ.จะได้มีการติดตามผลสอบต่อเช่นกัน

ส่วนกรณีตบทรัพย์อธิบดีทั้งสองกรมนั้น ตนคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้พื้นที่สื่อมวลชนชี้แจงต่อสาธารณะแล้ว และเชื่อว่าหากกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้ ก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ตบทรัพย์อธิบดีทั้งสองกรมต้องกังวลใจ



'กมธ.ติดตามงบฯ' ห่วงจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

ส่วนปมซื้อเครื่องบินกรมพลหลวงฯ เล็งถามป.ป.ช. บริษัทเอกชนพา ขรก.ทัวร์โรงงานผลิตเครื่องบิน เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่

📅 15 กุมภาพันธ์ 2567 ⌚ 17:58 น. 📍 การเมือง



เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ประธานคณะ กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะ แกลงถึงการติดตามการใช้งบประมาณของกรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในส่วนของโครงการส่งเสริมการตลาด ต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อธิบดีกรมการข้าวชี้แจงว่า การใช้งบพันธุ์ข้าว และการใช้งบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนจำนวน 847 ล้านบาท เพื่อมอบให้กับศูนย์ข้าวชุมชน 292 แห่งทั่วประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูก โดยใช้ระบบชีวมวล-ชีวภาพ-จุลินทรีย์แทนสารเคมี ส่งเสริมการทำนาแบบยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจากการชี้แจงทางคณะ กมธ.มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งอธิบดีกรมการข้าวได้รับทราบแล้วนั้น และส่งข้อสังเกตไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบต่อไป

นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนงบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลางจำนวน 2 ลำ งบประมาณ 1,188 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2566 โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้เปิดให้มีการยื่นซองประกวดราคาถึง 3 ครั้ง คือ ตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ย.66 แต่ไม่มีบริษัทเข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา จนกระทั่งครั้งที่ 4 มีการปรับเปลี่ยน TOR และเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคาได้มากขึ้น สิ่งที่น่าห่วง คือ บริษัทที่ชนะการประกวดราคาในครั้ง

นี้ ได้นำผู้บริหารของกรมฝนหลวงฯ ไปเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตเครื่องบิน ณ สาธารณรัฐเช็ก โดยใช้สิทธิวันลาราชการและบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งทางอธิบดีชี้แจงว่า การไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นประโยชน์ต่อราชการ เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการจัดซื้อเครื่องบิน ซึ่งคณะ กมธ. ได้มีข้อห่วงใยในประเด็นดังกล่าว จึงได้สอบถามไปยัง ป.ป.ช. ในประเด็นนี้ว่าเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่

นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าในส่วนของการการข้าว พบว่าปัจจุบัน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะสิ้นสุดกระบวนการในวันที่ 14 มี.ค. 2567 ซึ่งคณะ กมธ. จะได้ติดตามผลการสอบข้อเท็จจริงต่อไป ขณะที่ในส่วนของการฝนหลวงฯ นั้น ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ อธิบดีกรมฝนหลวงฯ จะต้องเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะ กมธ. จะได้ติดตามผลการพิจารณาต่อไป.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

🏠 [คอลัมน์](#) > [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทม.](#) [ในประเทศไทย](#) [เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#)

หน้าแรก / ในประเทศ



'2 อธิบดี' ยันบริสุทธิ์ เข้าแจ้งกมธ.สภา ลั่นทำตามขั้นตอน ไม่ได้ทุจริต

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 12.48 น.

'อธิบดีกรมการข้าว' เข้าแจ้ง 'กมธ.ติดตามงบฯ' มั่นใจทำตามขั้นตอน-ใช้งบฯตามวัตถุประสงค์โครงการ ด้าน 'อธิบดีกรมฝนหลวง' ปิดให้ความเห็น แต่ยืนยันความบริสุทธิ์

15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภา นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนดล สุวรรณณัฐทิ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ(กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

ในการประชุมวันนี้ มีการพิจารณาติดตาม การบริหารงบประมาณของกรมการข้าว และกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าให้ข้อมูล

นายธนดล ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาช่วยติดตามด้านกฎหมายในเรื่องที่เกิดขึ้น กล่าวว่า จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ไม่อิงตามกระแส ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หากมีการทุจริตจริง โครงการก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ พร้อมยืนยันว่า ยังมั่นใจในตัวอธิบดีกรมการข้าวว่า ไม่ได้ทุจริต และเป็นเพียงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งหากทำหน้าที่ได้ไม่ดี ก็อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีตั้งแต่แรก จึงขอความเป็นธรรมแก่อธิบดี และเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่ปล่อยให้ไปเป็นไปตามกระแส

ด้านนายณัฏฐกิตติ์ กล่าวถึงการเตรียมการชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันนี้ ว่า ไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ เพราะทุกอย่างอยู่ในสมองอยู่แล้ว ไม่มีเอกสารใดๆ และพร้อมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา พร้อมยืนยันว่า ไม่รู้สึกกดดัน เพราะตนเองไม่ได้ทำผิด และดำเนินโครงการตามขั้นตอน ไม่ได้พลิกแพลง อะไร โครงการก็เป็นไปตามงบประมาณ และวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ผิดเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ มีนิติกรของกรมฯ เข้ามาช่วยติดตาม เพราะกรมฯ ต้องดูแลเกษตรกรจำนวนมาก ทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ที่ได้ของงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ ซึ่งหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการ ใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวในการเก็บข้อมูล เพราะมีการดำเนินการของอีกฝ่ายคล้ายขบวนการ

ส่วนมีใครมาคุกคามอยู่หรือไม่ นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า 'ไม่มี' ก่อนที่นายธนดล จะพูดหยอกว่า 'ยกเว้นภรรยา'

นายณัฐกริตติ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่ได้มีการพบหรือพูดคุยกับนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถูกร้องเรียนโครงการจัดซื้อเครื่องบิน 2 ลำ ซึ่งนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กร รักชาติ รักแผ่นดิน และนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก หนึ่งในแกนนำคนสำคัญของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เคยมาร้องเรียนให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

ขณะที่นายสุพิศ ปฏิเสธที่จะให้การสัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน พร้อมขอให้รอฟังการชี้แจงโดยตรงต่อคณะกรรมการฯ เท่านั้น โดยย้ำว่า ไม่ขอยืนยันอะไรใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองสบายใจ ไม่กังวลต่อการมาชี้แจงครั้งนี้

-005

เร่งเดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาหมู

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ที่ประชุมหรือแนวทางขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์ม โดยหารือกับตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำโดย นายสิทธิพันธ์ ธนเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และโมเดิร์นเทรด โดยที่ประชุม ได้ข้อสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทใช้มาตรการขอความร่วมมือผู้จัดหาสินค้าแต่ละพื้นที่ (Supplier) ให้รับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สอดคล้องตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 2. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทจัดซื้อเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรจากโรงฆ่าหรือสถานที่รวบรวมคัดแต่งที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนแหล่งผลิตได้ถึงฟาร์ม 3. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ขายสุกรมีชีวิตตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 4. บริษัท Makro แสดงความจำนงพร้อมรับซื้อซากลูกสุกรในรูปแบบแช่แข็งพร้อมปรุง เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทำหมูหัน ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร

โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยจะประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด สำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์มตามมติ Pig Board จะช่วยทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มมีเสถียรภาพในระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยพออยู่ได้.



“ธรรมนัส” สั่งการ: นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า ตามที่ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งผลักดันฟื้นฟูอุตสาหกรรมประมงไทยให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศและประชาชนอีกครั้ง กรมประมงจึงออกประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการวางประกันแทนการยึดเครื่องมือทำการประมงหรือกักเรือประมง พ.ศ.2566 ลงวันที่ ๑๘ ธ.ค.2566 เป็นครั้งแรกเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดในช่วงที่ชาวประมงออกเรือไม่ได้เมื่อเจ้าของเรืออยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดีเรือประมงจึงถูกกักหรือยึดเรือไว้ นั่น โดยใช้ “การวางหลักประกัน” แทนเรือประมงที่จะต้องถูกกัก หรือยึดเป็นการช่วยให้พี่น้องชาวประมงสามารถนำเรือออกไปทำการประมงได้ ไม่สูญเสียรายได้ระหว่างช่วงพิจารณาคดี.

นาข้าวไม่เผาฟางลด-ไร้ฝุ่นPM2.5 'เกษตรกร'หนุนโกลบอลทำปุ๋ยหมัก



กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมวรงค์ หยุดการเผาตอซัง หากฝ่าฝืนจะมีโทษหนัก เกษตรกรจะถูกยึดที่ ส.ป.ก.คืน กรมพัฒนาที่ดินจึงเน้นย้ำเรื่องรณรงค์ เลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เปลี่ยน มาใช้วิธีโกลบอล และนำมาทำปุ๋ยหมักแทน การเผา

พร้อมสนับสนุนสารเร่งซูเปอร์ พด.1 สารเร่งซูเปอร์ พด.2 ช่วย ย่อยสลายตอซังได้ ปุ๋ยหมักใช้ในการ

ปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนได้ผลผลิตดี มีคุณภาพปลอดภัย สร้างสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

“กรมพัฒนาที่ดิน ชานรับนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ บูรณาการหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหา การเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาเศษ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รณรงค์ เกษตรกรเลือกใช้วิธีการจัดการกับเศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสม กับพื้นที่”

โดยการเปลี่ยนมาใช้วิธีโกลบอลและ

ทำปุ๋ยหมักแทนการเผา เพื่อหยุดยั้ง ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ เผาวัสดุทางการเกษตร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา อาทิ ตอซังข้าว ฟางข้าว ข้าวโพด ตออ้อย และอื่นๆ ซึ่งเศษ วัสดุการเกษตรเหล่านี้ มีส่วนประกอบของ ธาตุอาหารพืชและอินทรีย์วัตถุที่เป็น ประโยชน์ต่อพืชเพิ่มธาตุอาหารให้กับ ดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ก่อนที่ จะทำการเพาะปลูกในครั้งถัดไป

เจาะภารกิจ GISTDA ไทยต้องเป็นเกตเวย์อาเซียน ด้าน New Space Economy



ดร.ปรกรณ์ อากาศพันธ์



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)

กิจการอวกาศมีความสำคัญยิ่งต่อโลกยุคใหม่ และไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไป ยิ่งเวลาผ่านไปผู้เล่นในการแข่งขันด้านอวกาศ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจยุคใหม่ อย่าง New Space Economy ที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในระดับโลก

หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาเรื่องนี้ของประเทศไทยคือ GISTDA เป็นโอกาสอันดีที่จะทำความรู้จักหน่วยงานนี้ และเข้าใจเรื่อง

กิจการอวกาศใน พ.ศ. นี้ให้มากขึ้น

ดร.ปรกรณ์ อากาศพันธ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เล่าให้ฟังว่า หน้าที่หลัก GISTDA คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาและดำเนินการด้านกิจการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้กิจการอวกาศเป็นคำที่กว้างตั้งแต่ดาวคนนอกโลก หน่วยงานของเราเริ่มจากการใช้ดาวเทียมถ่ายภาพ แล้วเอาข้อมูลจากดาวเทียมถ่ายภาพมาใช้ประโยชน์กับภาครัฐในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างที่คุ้นเคยก็เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยธรรมชาติ การจัดการด้านการเกษตร และอื่นๆ เหล่านี้คือปลายน้ำ

แต่ในส่วนต้นน้ำ คือการรับสัญญาณดาวเทียมถ่ายภาพ และยังมีดาวเทียมของตัวเอง ทั้งการดูแลควบคุม สร้างและพัฒนาดาวเทียมของตัวเอง ตอนนี้เรามีศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ สามารถรองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมได้ขนาดไม่เกิน 500 กิโลกรัม ที่มีศักยภาพในการถ่ายภาพได้

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 16 - พุธสัปดาห์ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2270

หน้า: 2(เต็มหน้า)

Col.Inch: 106.51 Ad Value: 51,231.31

PRValue (x3): 153,693.93

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เจาะภารกิจ GISTDA ไทยต้องเป็นเกตเวย์อาเซียนด้าน New Space Economy

นอกจากนี้ GISTDA ยังมีหน้าที่ติดตามการจรวดดาวเทียมในอวกาศ เพราะขณะนี้ดาวเทียมลอยอยู่ในอวกาศจำนวนมาก ก็ต้องติดตามดู เพื่อความปลอดภัยของดาวเทียมของเราเอง เหล่านี้คือเชิงเทคนิค

ในส่วนนโยบาย เรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ก็มีการใช้งานในหลายประเภท เรามีการติดตามดาวเทียมประเภทต่างๆ ทั้งการจราจร ล้อสาร ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต พวกนี้เรามีหน้าที่ต้องประสานงาน ให้คำแนะนำกับภาครัฐที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่วนนี้

มากกว่านั้นในส่วนการใช้ประโยชน์ในภาคประชาชน GISTDA ก็เป็นหน่วยงานหลักเช่นกันในการประสานงาน ติดต่อ ข้อมูลดาวเทียม เมื่อดูว่า ปัจจุบันคนก็สามารถเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียม ที่ให้บริการฟรีระดับโลกอย่างกูเกิลได้ แล้วภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA จะต่างกับกูเกิลอย่างไร ใช้ประโยชน์ต่างกันอย่างไร

ดร.ปรกรณ์ อธิบายให้ฟังว่า กูเกิลแมพเป็นแค่ระบบ เขาได้ภาพถ่ายดาวเทียมจากหน่วยงานต่างๆ อาจจะใช้การซื้อจากประเทศต่างๆ ไทยก็เป็นประเทศที่มีดาวเทียมของเราเอง กูเกิลแมพก็จะติดต่อมาซื้อข้อมูลดาวเทียมแล้วนำไปลงในระบบของเขา จะเห็นว่า กูเกิลเป็นแค่ระบบ ที่นำข้อมูลมาวางซ้อนกัน มาให้ประชาชนใช้ แต่ GISTDA จะมีข้อมูลดาวเทียมของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มียู 3 ดวง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในการบริหารจัดการภาคการให้กับประชาชน นั่นคือเราเน้นเฉพาะเมืองไทย

GISTDA ยังรับข้อมูลดาวเทียมของต่างชาติด้วย ขณะนี้มีมากกว่า 20 ดวง ตามลักษณะความต้องการในการใช้งาน หน้าที่ของเราคือนำ ข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ดีที่สุด นั่นคือสิ่งที่เราต่างกับกูเกิล

“เรายังพัฒนาขั้นกว่า คือมุ่งมันไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์อนาคต วันนี้เราทำเท่านี้ วันพรุ่งนี้จะขยายวงกว้างขึ้นไหมเท่าไร” ดร.ปรกรณ์ ระบุ

หรือแม้แต่เรื่องเกษตร GISTDA ยังนำข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์ได้ว่าบนพื้นโลกมีวัตถุที่ต่างกันอย่างใด อะไรคือพืช ถนน แม่น้ำ เราไปถึงชนิดของพืช ลักษณะของพืช นักวิทยาศาสตร์เขาเอา

ข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการการเกษตร การปลูกข้าวอย่างพารา เป็นต้น GISTDA ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ แล้วกระทรวง ก็นำข้อมูลนี้ไปบริหารหรือใช้กับประชาชน

แต่ช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา GISTDA เน้นการทำงานรูปแบบใหม่ คือนำข้อมูลไปสู่ประชาชนทางตรง นำข้อมูลสำคัญไปสู่มีประชาชนล่าสุดที่ทำคือ แอป Dragonfly หรือ แมลงปอ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเกษตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรในระดับรายแปลงแต่ละแปลง ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามเผ่าระวัง ดูความแล้ง การเติบโต ดูพื้นดิน แอปนี้บอกได้เลยว่าพื้นที่นาข้าวชนิดนี้ขาดปุ๋ยอะไร ต้องใส่ปุ๋ยชนิดไหนเพิ่ม พื้นที่นั้นเหมาะปลูกพืชอะไร

GISTDA ยังติดต่อกับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เอาการพยากรณ์อากาศเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเกษตรกร ฝนจะเป็นอย่างไร มันบอกได้ขนาดนั้น เรียกได้ว่าเราคือ “ฝ่ายช่าง” ในด้านข้อมูล ที่ชาวบ้านก็มาใช้กันได้



อีกแอปหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ว่าเราทำแล้วคือ แอป “เช็คฝุ่น” ไว้ตรวจสอบ PM 2.5 คนไทยสามารถรู้ได้ทันทีว่าจุดที่คุณอยู่ ในเวลาปัจจุบัน มีฝุ่น กระทั่งมี PM 2.5 เท่าไร ซึ่งหลายแอปก็มีไว้ดูฝุ่น แต่ของ GISTDA เป็นการนำข้อมูลมาจากดาวเทียม บูรณาการพื้นที่ในประเทศไทยทุกตารางกิโลเมตร ในทุกๆ ชั่วโมง ดาวเทียมบางประเภทของต่างชาติสามารถรู้ปริมาณบรรยากาศ และปริมาณฝุ่นได้ เรามีนักวิทยาศาสตร์ที่จบด้านนี้มาโดยตรง และมาทำงานร่วมกับดาวเทียมที่เราปล่อย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ไทยเพิ่งปล่อยดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นโคจร ซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีความละเอียดในการถ่ายภาพสูงมาก ประมาณ 50 เซนติเมตร ต่อ 1 พิกเซล สามารถเห็นรถได้เป็นคันๆ จะมองภาพรวมต่างๆ ออกได้ง่าย และเจาะไปยังรายละเอียดที่เราสนใจให้เห็นอย่างชัดเจนได้ ดาวเทียมนี้ก็จะยังเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเดิมให้ดียิ่งขึ้น เบื้องต้นตั้งใจจะถ่ายภาพอัปเดตประเทศไทยทุกๆ 2 ปี เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเมืองที่อยู่อาศัย แม่น้ำลำคลอง

และในเดือนมีนาคมปี 2567 เราก็จะส่งดาวเทียมอีกดวงที่พัฒนาร่วมกับอังกฤษ ชื่อว่าดาวเทียม THEOS-2A เป็นครั้งแรกที่เราส่งวิศวกรชาวไทย 22 คน ร่วมสร้างและใช้งานได้จริง

ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ GISTDA มีการพัฒนาโรงงานหรือประสานกับโรงงานต่างๆ ที่มีศักยภาพผลิตวัสดุที่ใช้ทำดาวเทียมส่งออกได้ เช่นเดียวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการดาวเทียม มีการร่วมมือกับต่างชาติหลายสิบประเทศในบริบทต่างๆ ปีที่ผ่านมาเราได้รับบทบาทเป็นประธานการประชุมหน่วยงานนานาชาติด้านการจัดการอวกาศระดับโลก ซึ่งเราก็สามารถทำได้อย่างราบรื่น ในหลายๆ ระดับ นั่นคือศักยภาพของเรา

ส่วนความคืบหน้า พ.ร.บ. กิจการอวกาศฯ นั้น ดร.ปรกรณ์ ระบุว่า ต้องเข้าใจว่ากิจการอวกาศไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่มีหลายประเภทอย่างกิจการอวกาศมีเยอะมาก สามารถต่อยอดไปด้านอื่นๆได้ การใช้เทคโนโลยีอวกาศใหม่ๆ จึงต้องมีการกำกับ ขณะนี้ผ่าน ครม. แล้วอยู่ระหว่างการกลั่นกรองทางกฎหมายในมิติต่างๆ ถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้จริง จะทำให้การดำเนินกิจการอวกาศยุติธรรมมากขึ้น จะมีหน่วยงานมากำกับเรื่องต่างๆ ครอบคลุมมากขึ้น ส่งเสริมประชาชนให้ใช้ประโยชน์จากอวกาศ เกิดงานเกิดกิจการด้านอวกาศ สร้างธุรกิจใหม่ๆ ด้านอวกาศ เป็นโอกาสใหม่ๆ ของประเทศ



เกษตรวันนี้

เกษตรวันนี้.....● กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (มาตรการปิดอ่าว) โดยครอบคลุมเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่-15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ 26,400 ตารางกิโลเมตร เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาทูไดว้างไข่.....● ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องลาย ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 8,100 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ลูกปลาทูไดมีโอกาสเจริญเติบโตเดินทางเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก เพื่อให้ปลาทูสาวได้เจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป.....● จากการศึกษาทางวิชาการ พบมาตรการมีความสอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู คือ เป็นช่วงที่ปลาทู มีความสมบูรณ์เพศสูงสุด สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน.....●

นายกฯหล่ำปลี

เร่งแก้ปัญหานี้ ครัวเรือน ให้เศรษฐกิจไทยเติบโต

ปัญหานี้ ครัวเรือนส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและเศรษฐกิจที่สะสมมานาน เร่งแก้ช่วยเหลือเดินหน้าลดหนี้ พร้อมกับสร้างอาชีพสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์

จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประชาชนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 0.69 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศ ร้อยละ 90.9 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองระหว่างประเทศ

“ปัจจุบันพบว่า 90% ของครัวเรือนเกษตรกรไทยมีหนี้สินจำนวนเฉลี่ยมากถึง 450,000 บาทต่อครัวเรือน และพบว่า 30% ของครัวเรือนมีหนี้ค้างเกิน 500,000 บาท ในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับหนี้สิน เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 203,520 บาทต่อคน ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 209,865.05 บาทต่อคน ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.12 สมาชิก

ใช้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบเงินกู้ยืม ถูกหนี้การค้า และลูกหนี้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ใช้ชำระหนี้สินเดิม ใช้จ่ายในครัวเรือน” นายวิศิษฐ์ กล่าว

แนวโน้มที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต จึงมีหน่วยงานจากภาครัฐ นำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน



วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อน มินิโยบายให้มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกอย่างจริงจัง สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ ก่อนอื่นต้องแยกอายุลูกหนี้ของสมาชิก จัดกลุ่มประเภทลูกหนี้ จัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าลดหนี้ต่อเนื่องไปพร้อมกับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกินดีอยู่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์

โดยผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงาน ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน 2566 มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระ 26,954 ราย หนี้ค้ำเฉลี่ยที่ได้รับการแก้ไขลดลงของผลการดำเนินงานของจังหวัดร้อยละ 19.60 และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้ำชำระฯ ของจังหวัด ซึ่งมีวิธีการเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ (การลด/งดคิดดอกเบี้ย) และค่าปรับ รวมถึงการพักชำระหนี้ ร้อยละ 86.84

ผลตอบรับของสมาชิกมีความต้องการแก้ไขหนี้ค้ำชำระ ได้มีการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกิจกรรมต่างๆ ในการแก้หนี้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ฟันฟวยชีพเดิม และพัฒนาอาชีพใหม่และอาชีพเสริม ส่งเสริม แนะนำปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชลักษณะเดิมที่ทำอยู่ เป็นพืชระยะสั้น สมาชิกนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้มากขึ้น

'เศรษฐกิจ'ขึ้นเวทีโซ่วิวชั่น ดันใช้พลังงานช่วยเกษตร

ถกเขมรปมพื้นที่ทับซ้อน
แบ่งใช้ขุมทรัพย์2ประเทศ
สอท.ขอไฟถูกสู้เวียดนาม

'เศรษฐกิจ'ย้ำพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ เร่งเจรจา
กัมพูชาดึงขุมทรัพย์พื้นที่ทับซ้อนมาใช้ บิ๊ก ปตท.ชี้
ไอซีเอติดฝั่งไทย วอนเลิกแบ่งพื้นที่ (อ่านต่อหน้า 7)

ไอซีเอ

นายกฯลุยช่วยค่าไฟชาวนา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน ดิง เพาเวอร์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Thailand Energy Executive Forum ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน ร่วมมือกับสมาคมวิทยาการพลังงาน (สวพณ.) และ



เวทีพลังงาน - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Energy Executive Forum และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน" โดยมี นายประเสริฐ ลินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล นายกสมาคมวิทยาการพลังงาน และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน ดิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

ปรากฏภาพพิเศษในหัวข้อ "จุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน" โดยนายกฯกล่าวตอนหนึ่งว่า พลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต การประชุม ครม.เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีข้อสั่งการในการช่วยเหลือลดค่าไฟสำหรับเครื่องสูบน้ำการทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่จำเป็นจะต้องทำเพื่อลดช่องว่างทางสังคม ต้องยอมรับว่าพลังงานเป็นต้นทุนและองค์ประกอบใหญ่อย่างหนึ่งของการทำการเกษตร ยอมรับว่าพลังงานโซลาร์เซลล์ ถือเป็นพลังงานที่ถูกที่สุด รัฐบาลได้สนับสนุนการทำตามหมู่บ้านต่างๆ ทำให้ค่าไฟถูกลงและเกษตรกรใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเศรษฐาภิวัตน์กล่าวถึงการหารือกับนายกฯ กัมพูชาที่เดินทางเยือนประเทศไทยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การเจรจาอีกเรื่องที่สำคัญ คือ โอซีเอ (OCA) หรือพื้นที่ทับซ้อนมีมูลค่ามหาศาล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลขไหนที่คนพูดถึง อาจพูดถึง 20 ล้านล้านบาทก็ได้ แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของชายแดน เรื่องเขตแดนอยู่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและหลายภาคส่วนให้ความสนใจ ทั้งนี้ ขอแบ่งเป็น 2 ส่วนคือพื้นที่ทับซ้อนกับเรื่องของชุมชนทรัพย์ที่อยู่ใต้ทะเล เรื่องนี้จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องนี้ และจะพยายามนำสินทรัพย์เช่นนี้ออกไปใช้ได้เร็วที่สุดในการเปลี่ยนผ่าน Brown Energy ไปสู่ Green Energy ขอให้สบายใจว่าเราจะเดินหน้ากันต่อไปโดยพยายามแยกแยะระหว่างปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและปัญหาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ แต่เรื่องนี้ต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อเรื่องราคาพลังงาน (อ่านรายละเอียด น.2)

ขอค่าไฟใกล้เคียงเวียดนาม-อินโดฯ

ขณะที่นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวระหว่างเสวนาเรื่อง "ทิศทางการพลังงานไทยปี 2567" ในงานสัมมนา THAILAND ENERGY EXECUTIVE FORUM ว่า ราคาค่าไฟของไทยงวดปัจจุบัน (มกราคม-เมษายน 2567) ระดับ 4.18 บาทต่อหน่วย ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งด้านการลงทุนไทยอย่างเวียดนามซึ่งราคาเพียง 2.67 บาทต่อหน่วย แม้จะเคยเกิดไฟดับแต่สาเหตุมาจากรับการลงทุนต่างชาติจำนวนมาก แต่ล่าสุดเวียดนามได้วางโครงสร้างรับการเติบโตดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ยังมีอินโดนีเซียค่าไฟเพียง 2.52 บาทต่อหน่วย และลาว 1.02 บาทต่อหน่วย

ราคาที่สูงของไทยจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ เพราะหลายอุตสาหกรรมสำคัญมีต้นทุนค่าไฟ ต้นทุนพลังงานเป็นต้นทุนหลัก

"ก่อนขึ้นเวทีสัมมนานี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวกับผมว่าให้ใจเย็นๆ กระทรวงกำลังเร่งพิจารณา โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวัณเดือนเมษายนนี้ หากค่าไฟถูกลงในระดับเหมาะสม เอกชนจะประกาศหยุดงาน 1 วัน และขอเลี้ยงขอบคุณปลัดพลังงานด้วย ทั้งนี้ ขออย่ารัฐบาลว่าเอกชนยังต้องการให้รัฐบาลตั้ง กรอบพลังงาน เพื่อเสนอแนวทางบริหารราคาพลังงานร่วมกัน" นายเกรียงไกรกล่าว

พลังงานใช้ไฟฟ้ค3ทุ่มเศษ

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวระหว่างเสวนาเรื่อง "ทิศทางการพลังงานไทยปี 2567" ว่า ปี 2566 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะภาคไฟฟ้า หากเทียบสัดส่วนก่อนเกิดโควิด ยอดการใช้ไฟฟ้าทะลุ 2 แสนกิโลวัตต์-ชั่วโมง ถือว่ามากที่สุด รวมถึงการใช้ไฟฟ้าฟิคสูงสุด 34,827 เมกะวัตต์ เดือนพฤษภาคม 2566 ถือเป็นจุดที่น่าสนใจว่าการใช้ไฟฟ้คนี้เกิดขึ้นในเวลา 3 ทุ่มกว่าๆ ต่างจากเมื่อก่อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 14.00-15.00 น. ส่วนการใช้น้ำมันถือว่ากลับมาในปริมาณเท่าปี 2562 เว้นน้ำมันเครื่องบิน ยังอยู่ในระดับ 80%

นายประเสริฐกล่าวว่า ปัจจัยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเวลากลางคืนมีนัยสำคัญมาจาก 1.การใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน 2.การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่มีปริมาณสูงเกือบ 5 เท่า จากตัวเลขการจดทะเบียน 1 แสนคันที่นิยมชาร์จไฟฟ้าในเวลากลางคืน และ 3.การติดตั้งโซลาร์ จ่ายไฟฟ้าได้เฉพาะในเวลากลางวัน ปัจจุบันการขอใบอนุญาตติดตั้งโซลาร์เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้ไม่เป็นที่นิยมมีละ 100 กว่าราย แต่ปัจจุบันเฉลี่ยเดือนละกว่า 100 ราย ปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิม อีกปัจจัยมาจากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมปลดล็อกเรื่องของการขอใบอนุญาต รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น

ใช้รถอีวีสูงสุดในกลุ่มอาเซียน

"ตัวเลขการใช้รถอีวีถือว่าสูงสุดในกลุ่มอาเซียน หากนับรวม 9 ประเทศ มาจากนโยบายสนับสนุนอีวี 30&30 แม้ปัจจุบันสถานีชาร์จอีวียังไม่เพิ่มสูงมากกว่า 8 พันกว่าหัว

ชาร์จ โดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พยายามเพิ่มปริมาณหัวชาร์จอีวีให้ครอบคลุม" นายประเสริฐกล่าว

นายประเสริฐกล่าวว่า ประเด็นสำคัญเรื่องของพลังงาน คือ ราคา ความมั่นคง และสะอาด รัฐบาลทุกยุคให้ความสมดุลทั้ง 3 เรื่อง โดยเฉพาะความมั่นคง จะเห็นได้ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้รับอนุญาตแหล่งก๊าซเอราวัณส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง ต้องพึ่งพาการนำเข้าแอลเอ็นจี และเป็นจังหวะเดียวกับวิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครน และสถานการณ์ตะวันออกกลาง ทำให้ราคาแอลเอ็นจีตลาดโลกสูงขึ้นปี 2564-2565 ราคาเฉลี่ย 80 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ส่วนช่วงปี 2566 อยู่ที่ 30-40 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ซึ่งแนวโน้มปีนี้ราคาพลังงานได้เริ่มลดลงเหลือราว 10 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู

"เราพยายามเร่งแหล่งเอราวัณให้ตั้งก๊าซในอ่าวไทยตามสัญญา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนเมษายนนี้ จะช่วยลดการนำเข้าแอลเอ็นจี เมื่อรวมกับพลังงานหมุนเวียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับซื้อไปแล้วกว่า 5 พันเมกะวัตต์ จะเริ่มทยอยเข้าระบบทำให้ประเทศไทยมีพลังงานสะอาดมากขึ้น เพราะทั่วโลกต่างตามหาแต่พลังงานสะอาด ทั้งการลงทุนและการค้า โดยสินค้าส่งออกต่างประเทศถูกเรียกร้องให้ลดการปล่อยมลพิษคาร์บอน" นายประเสริฐกล่าว

กดค่าไฟระยะยาว3บาท

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า สำหรับการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา (โอซีเอ) ถือเป็นความหวัง หากรัฐบาลชุดนี้ทำไม่ได้ไม่ต้องหวังรัฐบาลชุดอื่น หากสำเร็จจะช่วยให้ค่าไฟถูกลงได้ แต่ต้องควบคู่กับแหล่งในประเทศผลิตตามเป้าหมาย ในระยะยาวราคา ค่าไฟจะลงมาเหลือ 3 บาทได้ แต่เวลานี้ด้วยแหล่งก๊าซที่มีรัฐบาลจึงต้องเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อให้ราคาไม่สูงมากนัก

"ราคาพลังงานสำคัญต่อการเป็นอยู่ของประชาชน เราพยายามไม่ให้ค่าไฟและน้ำมันสูงเกินไป ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาช่วย และให้ ปตท.และ กฟผ.รับภาระไว้ก่อน ตอนนี้ ปตท.รับไว้หลักหมื่นล้านบาท ส่วน กฟผ.เกือบแสนล้านบาท ซึ่งก็ต้องคืน และตั้งเป้า 3-4 ปีจะดึงเงินเข้ากองทุน ให้กองทุนน้ำมันกลับมาเป็นบวกให้ได้" นายประเสริฐกล่าว

เลิกแบ่งโอซีเอ-ใช้ประโยชน์ร่วม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวระหว่างเสวนาเรื่อง "ทิศทางพลังงานไทยปี 2567" ว่ากรณีข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา (overlapping claims areas : OCA) ในมุมของ ปตท. อาจมีโมเดลให้ศึกษาได้อย่างพื้นที่ไทย-มาเลเซีย ทั้งนี้ เรื่องการแบ่งดินแดนไม่น่าจะสรุปได้ เพราะเข้าใจว่าการแบ่งพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวต้องมีปัญหา หากมาหารือกันเรื่องของวัตถุพิพาทที่อยู่ใต้ดิน น่าจะหารือได้ไม่ยาก เพราะประเทศไทยมีท่อก๊าซและโครงสร้างพื้นฐานใกล้ๆ พื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้ว การจะขุดเจาะและนำขึ้นมาใช้ก็ง่าย ส่งไปกัมพูชาสะดวก

"โมเดลที่จะนำวัตถุพิพาทขึ้นมาใช้ และพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น ให้กัมพูชามาลงทุนกับเราได้ เพื่อแบ่งฝั่ง 50% โดยโมเดลทางด้านธุรกิจไม่ยาก แต่ทางด้านการเมืองน่าเห็นใจ พูดตรงๆ เลยว่ากัมพูชาไม่น่ามีปัญหา ที่มีปัญหาคือไทย มีการพูดเรื่องนี้ตลอด เดียวก็หาว่าชายชาติบ้านเราจะต้องลดๆ ในตรงนี้น้อยๆ เพื่อให้เกิดข้อสรุปได้ และเราจะได้ไม่มีปัญหา" นายอรรถพลกล่าว

อุตสาหกรรมการผลิต'ภูมิธรรม'4ปม

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือกับผู้บริหารจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) ที่ได้เข้าหารือร่วมกันในการจัดอุปสรรคและแก้ปัญหา ทำให้การส่งออกและการผลิตยานยนต์ไทยให้เกิดความสะดวกสบาย รวมถึงสร้างผลผลิตและเพิ่มรายได้เข้าประเทศมากขึ้น ซึ่งมีข้อสรุป 4 เรื่อง ดังนี้ 1.กระทรวงร่วมมือกับเอกชนในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการค้าภายในประเทศ ให้เข้มแข็ง เป้าหมายการค้าเน้นงานเน้นเรื่องการค้าการกระตุ้นทุนของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนการส่งออกไทยให้เพิ่มรายได้ 2.รัฐบาลพยายามแก้ไขอุปสรรคด้านกฎหมายที่มากในกระทรวงต่างๆ โดยรัฐบาลจะเดินหน้าทบทวนกฎหมายและนำไปสู่การแก้ไข 3.การผลักดันการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จากการเดินหน้าเรื่องการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อสร้างตลาดการค้าใหม่ รวมถึงหนังกลงทุนเข้าไทยมากขึ้น เพื่อหาช่องทางทางการหาวัตถุดิบหลากหลายและราคาถูก รวมถึงการผลักดันศักยภาพการผลิตไทย เพื่อรับกับกติกาโลกใหม่

ฝาก'เศรษฐกิจ'เจรจาสงบ

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า และ 4.ที่ผ่านมา การส่งออกมีปัญหาเรื่องสิ่งปนเปื้อนติดไปกับสินค้าส่งออก เช่น ประเด็นรถยนต์ส่งออกไปออสเตรเลีย เกิดปัญหาตอกหม้อและฝุ่นปนเปื้อนไปกับรถยนต์ ซึ่งกระทรวงได้ประสานกระทรวงเกษตรฯ และฝ่ายออสเตรเลีย คุลกาการ รวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก้ไข ปัญหาไปบ้างแล้ว เรื่องนี้ จะนำเรียนนายกฯ ให้ทราบ เพื่อใช้ดูแลผู้ประกอบการไทยในการไปเยือนออสเตรเลีย

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การส่งออกสินค้ายานยนต์ปี 2566 มีมูลค่า 865,565.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.96% โดยมีตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกหลัก ในปี 2566 ไทยผลิตรถยนต์ได้ 1,156,035 คัน เพิ่มขึ้น 11.44% สินค้าส่งออก 4 อันดับแรก 1.รถยนต์นั่ง 2.รถปิกอัพ รถบัส และรถบรรทุก 3.รถจักรยานยนต์ และ 4.รถจักรยาน ประเทศที่ส่งออก 10 อันดับแรก ออสเตรเลีย ฟิlippินส์ ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เม็กซิโก มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ อินโดนีเซีย ทั้งนี้ เอฟทีเอฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 15) ระหว่างไทย-ศรีลังกา ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าของไทย

ผลิตรถขายในไทยลบ8%

นายสุวัชร ศึกกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า การผลิตเพื่อขายในประเทศปี 2566 การผลิตเพื่อขายในประเทศติดลบประมาณ 8% แต่การส่งออกยังดีบวก 11% สาเหตุหลักของการติดลบของการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นเรื่องของปิกอัพเป็นหลัก ติดลบประมาณ 30% มาจากหนี้สินครัวเรือน และการปล่อยสินเชื่อในภาวะหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ในระบบการขายรถยนต์สูง

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 7

โอซีเอ

"วันนี้ สมาคมได้มาขอการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เช่น การเจรจาการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกหลายฉบับ ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์แห่งอนาคต โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เจื่อนโซ การส่งออกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง และการทำธุรกิจที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยสนับสนุนไปสู่ระบบไร้กระดาษ (เปเปอร์เลส) และการส่งออกไปจุดหมายสำคัญอย่างออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี นายสุวัชร กล่าว

กั้นงบ50ล.เยียวยานทท.

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยในการเข้ามาท่องเที่ยวไทย จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ถือเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยใช้งบประมาณสำรองจ่ายค่ารักษาเยียวยา เมื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 50 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 สิงหาคม 2567 ทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่นๆ

จ่ายจบทุกกรณีเสียชีวิต-อวัยวะ

น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า เจื่อนโซในการชดเชยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกรณีเกิดเหตุจะต้องไม่เกิดขึ้นด้วยความประมาท เจตนาทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดเหตุของนักท่องเที่ยว โดยมีอัตราชดเชยกรณีเสียชีวิต วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท สูญเสียอวัยวะถาวร ดวงตา และทุพพลภาพถาวรเหมาจ่าย 300,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ยื่นคำขอต้องถือพาสปอร์ตที่ลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น

ยังไม่เก็บค่าเหยียบแผ่นดิน

น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า โครงการดังกล่าว

ถือว่านำมาใช้เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงที่ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้ามาเที่ยวไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือค่าเหยียบแผ่นดิน ในอัตรา 300 บาททางอากาศ และ 150 บาท ทางน้ำหรือทางบก ซึ่งมีจุดประสงค์

เพื่อใช้ชื้อประกันให้นักท่องเที่ยว และดูแลบำรุงแหล่งท่องเที่ยวด้วย โดยในระยะใกล้นี้ยังไม่มีการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือสร้างรายได้หลักแก่เศรษฐกิจไทย จึงต้องการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาใช้จ่ายกลับสู่ภาวะปกติก่อน เพราะจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่คนไทยด้วย

สงกรานต์จัดใหญ่รับหยุด5วัน

น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดงานมหาสงกรานต์ และขยายวันหยุดยาวเป็น 5 วัน หรือ ช่วง 12-16 เมษายน นั้น มีการวางแผนจัดสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปี กระจายจัดทั่วประเทศใน 21 วัน เดือนเมษายน 2567 เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองทั่วภูมิภาค เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ร่วมมือกับทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อให้มีการจัดงานรองรับการท่องเที่ยวทั้งเดือนได้ โดยวันหยุดยาวที่เพิ่มขึ้นมา ก่อให้เกิดประชาชนถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด โดยเฉพาะเมืองรองกระจายรายได้ไปพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

หยุด5วันคาดสะพัดหมื่นล้าน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า การกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ทำให้วันหยุดยาวสงกรานต์ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567 เชื่อว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้า

มาเที่ยวไทยเติบโตมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าวันหยุดยาว 5 วันนั้น จะดันให้เกิดการใช้จ่ายสะพัดไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท และจากการสอบถามข้อมูลยอดจองล่วงหน้ากับพันธมิตรพบว่ามียอดจองเต็มเกือบหมด และในระยะช่วงก่อนถึงสงกรานต์จริงใน 1-2 สัปดาห์ คาดจะมีตัวเลขการจองโรงแรมที่พักเพิ่มขึ้นอีกมาก

จองห้องพักสูงกว่าปกติ20%

นางมาริส สุโกศล หนูหนักดี นายกษมาคม โรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า หยุดยาว 5 วันสงกรานต์ คาดว่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่หรือจังหวัดที่มีการจัดงานสงกรานต์ขนาดใหญ่ มีกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยว รวมถึงเมื่อมีการประกาศวันหยุดแบบมีระยะเวลาให้เตรียมตัวอย่างน้อย 1 เดือนแบบนี้ เท่ากับจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนเดินทางได้สะดวกมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวคนไทยอาจเลือกจองห้องพักตั้งแต่วันศุกร์ รวมถึงเลือกเดินทางท่องเที่ยวไกลขึ้น อาทิ คนกรุงเทพฯเดินทางไปจ.ระยองหรือ จ.ตราด เพราะแหล่งที่เที่ยวยุคใกล้มากกว่านี้ อย่างหัวหิน พัทยา สามารถไปเที่ยวได้ในหยุดสุดสัปดาห์อยู่แล้ว

"คาดว่าเมื่อมีวันหยุดยาว 5 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้มีอัตราการเข้าพักของโรงแรมเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยเฉพาะโรงแรมในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ มีกิจกรรมหลากหลาย อันส่งผลจะไปถึงโรงแรมหรือที่พักระดับต่ำกว่า 4 ดาวไปด้วย เพราะความต้องการช่วงนั้นจะมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี" นางมาริสกล่าว

